



ĐỀ XUẤT THÍ ĐIỂM CẮT GIẢM THÀNH PHẦN HỒ SƠ GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRONG MUA BÁN PHƯƠNG TIỆN:

Thuận lợi hơn cho người dân trong thực hiện các quyền dân sinh



●Hướng dẫn người dân thủ tục đăng ký hộ tịch. (Ảnh: Vinhphuc.gov.vn)

Trang 4

CHÀO NGÀY MỚI

Tư duy phục vụ

Trong quá khứ, bộ máy hành chính có lúc được ví như một hệ thống quản lý nghiêm ngặt với nhiều quy trình và thủ tục phức tạp. Điều này, mặc dù có lúc cần thiết để bảo đảm tính chính xác, nhưng đôi khi lại tạo ra rào cản, khiến người dân và doanh nghiệp cảm thấy khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ công. Ngày 18/3, làm việc với Sở Tài chính TP HCM liên quan đến việc thực hiện kế hoạch, giải pháp giúp TP phát triển tăng trưởng 2 con số, ông Nguyễn Văn Đương, Chủ tịch UBND TP đã đề nghị tất cả cán bộ, công nhân viên chức phải thay đổi tư duy, thay đổi quan điểm nền hành chính công quyền sang tư duy phục vụ. Phải xem người dân, doanh nghiệp là nguồn lực, là động lực cho sự phát triển. Điều này sẽ giúp khơi thông nguồn tài nguyên của TP...

Trang 2

MỤC TIÊU 3.000KM CAO TỐC:

Các mũi thi công rầm rập hướng đích

Trang 7

GS.TS VÕ XUÂN VINH:

TP Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế

Trang 10

Khởi dậy đam mê nghiên cứu khoa học và sáng tạo kỹ thuật trong nhà trường

Trang 12

Quốc hội cần đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ

Chiều 19/3, tại Nhà Quốc hội (QH) đã diễn ra Hội nghị chuyên đề “QH số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyên đổi số (CĐS) của QH”.

Tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hội nghị chuyên đề này có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện quyết tâm của QH trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh của dân tộc.

Chủ tịch QH cho biết, ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và CĐS quốc gia. Vừa qua, Ủy ban Thường vụ QH đã thành lập Ban Chỉ đạo CĐS của QH và ban hành Nghị quyết số 1343 về xây dựng và phát triển QH số giai đoạn 2024 - 2026. Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Đề án CĐS của QH giai đoạn 2025 - 2030 và dự kiến duyệt trong tháng 3/2025.

Nhắc lại các mục tiêu đến năm 2030 được đặt ra trong Nghị quyết 57-NQ/TW, Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan của QH cần quán triệt phát triển KH-CN, ĐMST, CĐS là yếu tố then chốt, tất yếu để xây dựng QH hiện đại, dân chủ, minh bạch, chuyên nghiệp, khoa học và hiệu quả. Trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành trợ thủ đắc lực giúp QH xem xét, đưa ra những quyết sách chính xác hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu quả giám sát và kết nối tốt hơn với cử tri và Nhân dân. QH cần đi đầu trong việc đầu tư hạ tầng số, ứng dụng KH-CN, đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ CĐS quốc gia.

Chủ tịch QH yêu cầu thực hiện nhanh, có hiệu quả các



● Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh quochoi.vn)

Nghị quyết, Đề án đã ban hành đối với QH; đào tạo, trang bị kỹ năng số, giúp đại biểu QH và cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của QH sử dụng công nghệ một cách hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Phát triển hạ tầng số hiện đại, đầu tư xây dựng nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động của QH...

Theo Chủ tịch QH, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng đạt được thành tựu trong lĩnh vực này, vì sự phát triển bền vững của gia đình, xã hội, vì sự trường tồn của quốc gia và dân tộc; đồng thời tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết, chúng ta sẽ đạt được những bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng QH số, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

T.QUYÊN

Ưu tiên công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 19/3, tại Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, năm nay là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội XIV. Khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII.

Ông Trần Cẩm Tú cho rằng, quá trình chuẩn bị Đại hội XIV gồm nhiều nội dung quan trọng như xây dựng văn kiện, công tác nhân sự và phục vụ Đại

hội. Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đang được coi là một cuộc cách mạng, nhận được sự đồng tình cao của Đảng và Nhân dân; triển khai Nghị quyết 57 về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyên đổi số quốc gia được xem là động lực sản xuất mới, giúp tăng trưởng năm 2025 đạt 8% và tạo tiền đề để nhiệm kỳ tới tăng trưởng hai con số.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, các ban Đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần chủ động thực hiện hiệu quả chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ưu tiên các

nhiệm vụ cấp bách, đặc biệt là công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp; sửa đổi, bổ sung thể chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền hai cấp.

Bên cạnh đó, việc đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, Bộ, ngành là yếu tố quan trọng để bảo đảm chất lượng và tiến độ các đề án. Các cơ quan tham mưu của Đảng cần nêu cao trách nhiệm, thẩm định, góp ý kịp thời sau các hội nghị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. G.HƯƠNG

CHÀO NGÀY MỚI

Trong quá khứ, bộ máy hành chính có lúc được ví như một hệ thống quản lý nghiêm ngặt với nhiều quy trình và thủ tục phức tạp. Điều này, mặc dù có lúc cần thiết để bảo đảm tính chính xác, nhưng đôi khi lại tạo ra rào cản, khiến người dân và doanh nghiệp (DN) cảm thấy khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ công.

Ngày 18/3, làm việc với Sở Tài chính TP HCM liên quan đến việc thực hiện kế hoạch, giải pháp giúp TP phát triển tăng trưởng 2 con số, ông Nguyễn Văn Đương, Chủ tịch UBND TP đã đề nghị tất cả cán bộ, công nhân viên chức phải thay đổi tư duy, thay đổi quan điểm nền hành chính công quyền sang tư duy phục vụ. Phải xem người dân, DN là nguồn lực, là động lực cho sự phát triển. Điều này sẽ giúp khơi thông nguồn tài nguyên của TP...

Với tư duy phục vụ, chính quyền không chỉ là cơ quan quản lý nhà nước, ban hành quy định, mà còn trở thành người đồng hành, luôn lắng nghe và tìm cách hỗ trợ tốt nhất cho người dân, DN. Muốn vậy, phải tinh giản các thủ tục không cần thiết, rút

ngắn thời gian xử lý hồ sơ và ứng dụng công nghệ để mọi người dễ dàng tiếp cận thông tin và dịch vụ công...

Mặt khác, khi bước chân vào các cơ quan hành chính, điều người dân mong muốn không chỉ là hoàn tất thủ tục, mà còn là cảm nhận được sự tận tình và chu đáo từ đội ngũ cán bộ, công chức. Một lời hướng dẫn cụ thể, một nụ cười thân thiện sẽ giúp xóa tan cảm giác căng thẳng và mệt mỏi khi phải đối mặt với những thủ tục giấy tờ.

Chính quyền thân thiện không chỉ mang lại sự thoải mái cho người dân, DN mà còn tạo ra một môi trường làm việc tích cực cho chính đội ngũ cán bộ. Khi họ cảm nhận được giá trị từ công việc của mình, họ sẽ làm việc với tinh thần cởi mở và năng động hơn.

Như vậy, sự chuyển đổi từ nền hành chính công quyền sang tư duy phục vụ không chỉ giúp chính quyền hoạt động hiệu quả hơn, mà còn mang lại nhiều lợi ích to lớn cho xã hội. Khi chính quyền thực sự lấy người dân, DN làm trung tâm, luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ; sẽ tạo dựng được niềm

tin vững chắc và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Thời gian qua, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến là một minh chứng rõ ràng cho điều này. Người dân có thể dễ dàng đăng ký và tra cứu thông tin ngay tại nhà, tiết kiệm thời gian và công sức. Những đổi mới này không chỉ giảm áp lực cho các cơ quan hành chính, mà còn mang lại thuận tiện hơn cho xã hội. Hiện TP HCM đang tiếp tục cố gắng giảm 30% thủ tục hành chính và 30% thời gian xử lý hồ sơ. Đây không chỉ là con số đơn thuần, mà còn là minh chứng cho sự thay đổi tích cực từ chính quyền, mang lại sự tiện lợi, hữu ích cho người dân, DN.

Chúng ta đang chứng kiến một hệ thống hành chính nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn, nơi mà mỗi người dân, DN không còn cảm thấy e ngại, khó khăn khi cần giải quyết công việc với cơ quan nhà nước. Chính quyền phục vụ không chỉ giúp đất nước phát triển, còn làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng, thoải mái hơn.

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc tại một số địa phương

● Sáng 19/3, tại Quảng Ninh, Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Đoàn kiểm tra 1907 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Chủ tịch nước biểu dương và ghi nhận những kết quả, sự đoàn kết, quyết liệt, chung sức, đồng lòng, nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua; cũng như những kết quả bước đầu mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đạt được trên bốn chuyên đề công tác trọng tâm năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Nhấn mạnh, thời gian tới có rất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ cần phải nỗ lực thực hiện, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần rà soát mục tiêu, xây dựng chương trình hoạt động rõ ràng từng cơ quan, đơn vị, từng thành viên và tổ chức thực hiện quyết liệt, kiểm tra giám sát sâu sát. Tỉnh Quảng Ninh là địa phương có nhiều kinh nghiệm trong đổi mới nhưng không được chủ quan mà cần thường xuyên phải bám sát, nắm chắc, khẩn trương thực hiện và có tổng kết rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa.

● Ngày 19/3, Đoàn kiểm tra số 1915 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Nền, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Cần Thơ để thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nền nhấn mạnh: Báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã phản ánh khá đầy đủ, rõ nét, có trọng tâm, trọng điểm những vấn đề mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu. Công tác phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện 4 Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương được Cần Thơ triển khai kịp thời, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có sản phẩm và hiệu quả. Thành phố đã cụ thể hóa Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức, xây dựng kế hoạch hành động, đổi mới phương pháp thực hiện.

Hoan nghênh thành phố Cần Thơ phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 10,5 - 11%, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị thành phố tập trung thúc đẩy các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó, thành phố cần huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại...

● Chiều 19/3, Đoàn kiểm tra số 1926 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc, thông qua dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.

Đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Dù là tỉnh miền núi nhưng Yên Bái có nhiều cách làm hay, sáng tạo với nhiều mô hình mới trong triển khai các nhiệm vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, có giải pháp khắc phục phù hợp với những hạn chế Đoàn chỉ ra...

● Chiều 19/3, Đoàn kiểm tra số 1925 của Bộ Chính trị do đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu đã thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí đánh giá cao những kết quả Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đạt được trong thời gian qua. Tỉnh cần có biện pháp khắc phục hạn chế, vướng mắc còn tồn tại trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận đã đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả quy trình tổ chức địa phương 2 cấp trong thời gian tới...

ĐỨC DƯƠNG - N.GIANG - T.HẢI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH:

“Đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển”

Nhấn mạnh “Thể chế là đột phá của đột phá, nhưng hiện vẫn là điểm nghẽn của điểm nghẽn, nên đầu tư cho thể chế là đầu tư hiệu quả nhất trong bối cảnh hiện nay”, phát biểu tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách tiếp cận với tinh thần thực tiễn, xây dựng, hoàn thiện pháp luật phù hợp tình hình thực tế đang diễn biến rất nhanh.

Việc bổ sung, sửa đổi quy định pháp luật phải bảo đảm “6 rõ”

Tại Phiên họp, Chính phủ đã xem xét, thảo luận về: Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Luật Cấp thoát nước; Luật Quản lý, phát triển đô thị; Luật Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST); Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; và đề nghị xây dựng Luật Doanh nghiệp (DN) (sửa đổi).

Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng yêu cầu, trong quá trình đề xuất, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật phải bảo đảm 6 rõ: Những nội dung lược bỏ; những nội dung sửa đổi, hoàn thiện; những nội dung bổ sung; những nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; những nội dung phân cấp, phân quyền; những vấn đề còn ý kiến khác nhau và những vấn đề khác cần báo cáo Thường trực Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Tại Phiên họp, các thành viên Chính phủ cho rằng, việc xây dựng các Luật kê trên là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong đây mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi

trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi cho DN...

Trong đó, góp ý xây dựng Luật KHCN&ĐMST, nhiều đại biểu cho rằng, các quy định phải có đột phá, tác động tích cực, hiệu lực, hiệu quả tới hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ; thúc đẩy thị trường KHCN; thúc đẩy sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong đời sống xã hội, từ đó, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh, an toàn cho quốc gia, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; đưa KHCN, ĐMST thực sự trở thành động lực để hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; đặc biệt thể chế hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách tiếp cận với tinh thần thực tiễn, xây dựng, hoàn thiện pháp luật phù hợp tình hình thực tế diễn biến rất nhanh; bảo đảm quy định có tính khả thi cao, vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách, trước mắt, nhưng cũng bền vững, ổn định tương đối với tư duy “nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn”, để người dân, doanh nghiệp yên tâm làm, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực của Nhà nước, trong Nhân dân, trong xã hội cho sự phát triển.

Các Bộ trưởng phải trực tiếp và dành thời gian, trí tuệ cho việc xây dựng pháp luật

Cùng với thảo luận và cho ý kiến với từng nội dung của các Luật, đề nghị xây dựng luật, kết luận phiên họp, Thủ tướng nhắc lại, đầu tư cho hoàn thiện, xây dựng pháp luật là đầu tư cho phát triển; làm tốt công tác xây dựng pháp luật sẽ tạo cơ hội cho phát triển. Các Bộ trưởng, Thủ tướng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc

dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, thẩm quyền cơ quan nào, cấp nào thì cơ quan đó, cấp đó ra quy định...

Thủ tướng yêu cầu các bên liên quan tập trung rà soát các quy định pháp luật hiện hành nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện cho hoạt động của tổ chức bộ máy mới, bảo đảm thông suốt, hiệu quả, không để khoảng trống pháp lý, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; tiếp tục tổ chức tốt việc triển khai



● Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: VGP)

Về Luật DN (sửa đổi), theo các đại biểu, việc sửa Luật này nhằm tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý để “cởi trói cho DN”, thúc đẩy phát triển DN, thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn và minh bạch; bảo đảm tính cấp thiết, kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn... Chính phủ dành thời gian thảo luận các nội dung liên quan tới việc gia nhập thị trường và rút khỏi kinh doanh của DN; về quản trị DN; thực hiện cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền; cơ sở pháp lý cho hoạt động của cá nhân kinh doanh...

Chính phủ phải trực tiếp và dành thời gian, công sức, trí tuệ, nguồn lực, có cơ chế chính sách cho việc xây dựng pháp luật, không chỉ trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình mà phải góp ý cùng các Bộ, ngành khác, cùng các địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu pháp luật phải cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết, kết luận, Chỉ thị mới được ban hành. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng luật phải bảo đảm xóa bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, phải theo hướng “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, luật chỉ quy định theo hướng khung, mang tính nguyên tắc, những nội

thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, cơ quan trong việc xây dựng, triển khai thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; khẩn trương hoàn thiện, trình Quốc hội các luật, nghị quyết tại Phiên họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XV bảo đảm tiến độ, chất lượng; khẩn trương xây dựng, trình các luật, nghị quyết phục vụ việc sắp xếp bộ máy hành chính các cấp; đặc biệt chủ động phối hợp với cơ quan của Quốc hội trong việc trình, tiếp thu, hoàn thiện, trình các dự án luật, nghị quyết; báo cáo cấp có thẩm quyền với những vấn đề phát sinh.

T.HOÀNG

TIN TỨC

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng Việt Nam - Hungary

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary (3/2/1950 - 3/2/2025) do UBND TP HCM tổ chức ngày 19/3, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan khẳng định, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời giữa hai nước đã và đang tiếp tục được phát triển ngày càng sâu rộng hơn, đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng và phát triển của cả hai quốc gia.

Điểm lại những cột mốc quan trọng trong 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary, ông Võ Văn Hoan cho biết, quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hungary nay đã lên tầm cao mới, trong đó lấy hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư là trụ cột chính.

Nhấn mạnh TP HCM vẫn đang tiếp tục duy trì, củng cố quan hệ với Thủ đô Budapest của Hungary; nâng cấp thỏa thuận hữu nghị hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, quản lý văn hóa, giáo dục, quản lý đô thị, hạ tầng đô thị... và sẵn sàng đón nhận những bước đột phá mới, ông

Võ Văn Hoan tin tưởng vào tương lai tươi sáng của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hungary, trong đó có quan hệ hợp tác giữa TP HCM và các địa phương Hungary không ngừng phát triển.

Cũng tại buổi lễ, ông Lehotsz Gábor, Tổng Lãnh sự Hungary tại TP HCM bày tỏ trân trọng mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong 75 năm qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ nhau trong việc thúc đẩy lợi ích chung trên các diễn đàn quốc tế, mở rộng hơn nữa sự hiện diện của hai quốc gia trên trường quốc tế về giáo dục, kinh tế, văn hóa... H.GIANG

ĐOÀN ĐBQH TP HẢI PHÒNG:

Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 19/3, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng chủ trì Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Tại Hội nghị, đa số các đại biểu đồng ý, thống nhất cao việc sửa đổi, bổ sung dự thảo luật, xem đây là hành lang

pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, góp phần xây dựng tiêu chuẩn hàng hóa Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý một số vấn đề trong dự thảo Luật như: phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; chính sách của Nhà nước về phát triển hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; quyền của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia; xuất bản và phát hành tiêu chuẩn; trách nhiệm xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật; trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật; công bố hợp quy; các quy định liên quan đến điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ...

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có 5 chương, 62 điều. Các nội dung sửa đổi quy định 6 nhóm nội dung chính: quy định thúc đẩy xã hội hóa hoạt động xây dựng, phổ biến và áp dụng tiêu chuẩn; tính hiệu quả hoạt động đánh giá sự phù hợp... NGUYỄN AN

Tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đề xuất Chính phủ cho phép thí điểm cắt giảm thành phần hồ sơ giấy đăng ký kết hôn trong mua bán phương tiện. Đề nghị này thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, từ sau Phiên họp tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2024 (ngày 06/02/2025) đến nay, các Bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 và đạt một số kết quả nổi bật.

Các Bộ, ngành đã hoàn thành tích hợp 58/76 thủ tục hành chính (TTHC) thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó, Bộ Công an đã chủ động rà soát, đánh giá 495 TTHC của các Bộ, ngành, cụ thể 324 TTHC có thể cắt, giảm (có thành phần hồ sơ là thông tin đã được tích hợp trên tài khoản VNeID), 200

ĐỀ XUẤT THÍ ĐIỂM CẮT GIẢM THÀNH PHẦN HỒ SƠ GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRONG MUA BÁN PHƯƠNG TIỆN:

Thuận lợi hơn cho người dân trong thực hiện các quyền dân sinh

TTHC có thể khai thác dữ liệu hộ tịch, dữ liệu đất đai đã số hóa để cắt, giảm thành phần hồ sơ.

98% dữ liệu hộ tịch đã được số hóa, 99% dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức được làm sạch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dữ liệu về thuế, bảo hiểm, đất đai... cũng đang được khẩn trương đẩy mạnh số hóa, làm sạch.

Đối với các dữ liệu của các Bộ, ngành, Bộ Công an đã phối hợp 6 Bộ, ngành (Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước và Văn phòng Chính phủ) để xây dựng kế hoạch để triển khai đầy thông tin dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Dự kiến triển khai thí điểm đối với 08 TTHC và 02 nhóm TTCH liên thông theo hướng sử dụng dữ liệu đã được lưu trữ sẵn ở Trung tâm Dữ liệu quốc gia, dự kiến triển khai thí điểm trong tháng 4/2025.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đang rà soát hồ sơ đề xuất thành lập Ủy ban giám sát dữ liệu quốc gia để báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 3/2025; Phối



●Hướng dẫn người dân thủ tục đăng ký hộ tịch. (Ảnh: Vinhphuc.gov.vn)

hợp các đơn vị xây dựng lộ trình hoàn thiện pháp lý, nghiệp vụ, kỹ thuật Sàn dữ liệu; Xây dựng mô hình hệ thống Quản lý Quỹ phát triển dữ liệu Quốc gia...

Ngày 14/3/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các Bộ, ngành, địa phương trong năm 2025 và những năm tiếp theo, trong đó nêu rõ: Bộ Tư pháp đôn đốc các địa phương

khẩn trương hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch. Những địa phương đã hoàn thành việc số hóa khẩn trương phối hợp Bộ Công an kết nối, làm sạch, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thành trong tháng 3 năm 2025.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, trước mắt, trong tháng 3/2025, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo

UBND các địa phương khẩn trương hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch, dữ liệu đất đai, chủ động nghiên cứu phương án tái sử dụng dữ liệu đã số hóa để thực hiện đơn giản hóa đối với các TTHC theo thẩm quyền. Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an để lựa chọn 3 địa phương đã hoàn thành số hóa dữ liệu về hộ tịch để đề xuất Chính phủ cho phép thí điểm cắt giảm thành phần hồ sơ giấy đăng ký kết hôn trong mua bán phương tiện.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tư pháp cho biết, việc triển khai Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” được tập trung triển khai thực hiện, nổi bật là Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử tiếp tục được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ được toàn ngành triển khai đồng bộ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra, qua đó góp phần giúp cho người dân ngày càng thuận lợi trong việc thực hiện các quyền dân sinh. BÌNH AN

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục hành chính tư pháp: Lựa chọn địa phương thí điểm phải căn cứ nhiều tiêu chí

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Cục Hành chính tư pháp - Bộ Tư pháp và C06 - Bộ Công an đã phối hợp tích cực trong việc đổi chiều, rà soát, đồng bộ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (CSDLHTĐT) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVC) và đạt nhiều kết quả tích cực.



Đến nay, các địa phương đã thực hiện số hóa được 105 triệu dữ liệu (trên tổng số 108 triệu dữ liệu hộ tịch, tương ứng hơn 4 triệu số đăng ký hộ tịch thiết lập trước ngày 01/01/2016), đã cập nhật vào CSDLHTĐT 95 triệu dữ liệu. Trong đó: 47 tỉnh, thành phố đã hoàn thành số hóa với tổng số 78.678.699 dữ liệu; 16 tỉnh, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ chuyển dữ liệu vào CSDLHTĐT với tổng số 16.275.601 dữ liệu phần đầu xong trước ngày 01/4/2025 theo yêu cầu của Chính phủ.

Thực hiện Quy trình số 1050/HTQTCT-QLHC ngày 09/11/2022 đã được ký giữa Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực - Bộ Tư pháp (nay là Cục Hành chính tư pháp) và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an (C06), 02 bên đã phối hợp rà soát, đổi chiều gần 20 triệu dữ liệu, trong đó có gần 12 triệu dữ liệu đã có số định danh cá nhân (là các dữ liệu đăng ký sau ngày 01/01/2016); 8.736.413 dữ liệu không có số định danh cá nhân (là dữ liệu hộ tịch lịch sử đã được số hóa) qua đổi chiều đã xác định được số định danh cá nhân cho 6.350.347 trường hợp (đạt tỷ lệ 72,6%), trên 2,3 triệu dữ liệu còn lại chưa xác định được số định danh.

Đối với 2,3 triệu dữ liệu nêu trên và dữ liệu số hóa hộ tịch còn lại, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Cục Hành chính tư pháp đã có buổi làm việc với C06 và thống nhất một số nội dung. Trong đó, để thực hiện việc đồng bộ dữ liệu giữa CSDLHTĐT với CSDLQGVC phục vụ cho việc cắt giảm các thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp (Cục Hành chính tư pháp, Cục Công nghệ thông tin) đã phối hợp với Bộ Công an (C06) triển khai xây dựng tài liệu hướng dẫn kết nối (API) để đồng bộ dữ liệu giữa CSDLHTĐT và CSDLQGVC theo Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 (cập nhật thông tin về Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn). Thời gian hoàn thành: Trước 01/4/2025.

Tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 ngày 18/3/2025, tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ đề xuất tới đây sẽ lựa chọn 03 địa phương đã hoàn thành số hóa dữ liệu về hộ tịch để thí điểm cắt giảm Giấy chứng nhận kết hôn trong mua bán phương tiện. Nếu thống nhất về chủ trương thí điểm, Cục Hành chính tư pháp sẽ tham mưu lựa chọn một trong những địa phương đã hoàn thành số hóa số hộ tịch, phối hợp với C06 làm sạch dữ liệu trước khi tiến hành thí điểm. Tuy nhiên, việc lựa chọn địa phương nào phải căn cứ nhiều tiêu chí, ví dụ số liệu nhiều hay ít, chất lượng số liệu ra sao, hạ tầng của địa phương phải đáp ứng được yêu cầu. Và đặc biệt phải có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay.

Bà Đỗ Thị Loan, Trưởng phòng Hành chính và Hỗ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang: Đây là bước cải cách quan trọng, tạo thuận lợi cho người dân

Năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành việc số hóa số hộ tịch trên toàn tỉnh. Hiện nay, hệ thống đã ghi nhận hơn 1,67 triệu dữ liệu hộ tịch, giúp việc khai thác, sử dụng thông tin thuận lợi hơn theo quy định.



Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Công an, Sở Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để đổi chiều, cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các trường hợp sai lệch thông tin cũng được rà soát, xử lý nhằm bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Việc thí điểm bỏ quy định xuất trình giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc giấy đăng ký kết hôn khi mua bán xe ô tô là một bước cải cách quan trọng, giúp cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân.

Trong lĩnh vực tư pháp, khi chứng thực, cơ quan có thẩm quyền chứng thực có thể tra cứu thông tin công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính kết nối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, đối với các tổ chức hành nghề công chứng, hiện vẫn chưa có cơ chế liên thông, chia sẻ dữ liệu, dẫn đến khó khăn khi triển khai.

Vì vậy, để thực hiện hiệu quả chủ trương này, cần bảo đảm sự liên thông, tích hợp và chia sẻ dữ liệu một cách đầy đủ, thông suốt. Đặc biệt, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, giúp các cơ quan, tổ chức liên quan tra cứu chính xác tình trạng hôn nhân của công dân khi cần thiết.

Công chứng viên Đào Duy An, Văn phòng Công chứng Đào Duy An, TP Hà Nội: Cơ sở dữ liệu về hộ tịch là “chìa khóa” để cắt giảm các loại giấy tờ

Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu về hộ tịch có ý nghĩa to lớn và là “chìa khóa” để cắt giảm các loại giấy tờ khi người dân thực hiện các dịch vụ công. Cơ quan tiếp nhận giải quyết hồ sơ tra cứu và sử dụng thông tin hộ tịch trên cơ sở dữ liệu vừa nhanh chóng, chính xác, loại bỏ tình trạng giả mạo giấy tờ, vừa có thể sử dụng dữ liệu để thực hiện các dịch vụ này trên nền tảng số.



Thời gian vừa qua, Chính phủ đã xây dựng một số cơ sở dữ liệu quốc gia rất quan trọng. Cơ sở dữ liệu về hộ tịch là một trong số đó. Tuy nhiên, để dữ liệu có thể sử dụng bảo đảm giá trị pháp lý thì cần phải làm sạch dữ liệu, thông tin phải có tính cập nhật và bảo đảm độ chính xác.

Việc Bộ Công an làm sạch dữ liệu tại các địa phương và đề xuất thí điểm cắt giảm giấy đăng ký kết hôn đối với giao dịch mua bán phương tiện cơ giới là bước thử nghiệm đầu tiên để tiến tới việc mở rộng áp dụng đối với các loại giao dịch khác như giao dịch bất động sản, thừa kế, mua bán chuyển nhượng tài sản...

Để có thể thực hiện các dịch vụ công toàn trình thì đây là bước đi cần thiết và mang tính bắt buộc. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực này của Bộ Công an và hy vọng chủ trương này sớm được mở rộng.

T.HÀNG - H.MÂY - P.MAI (thực hiện)

Sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm hoạt động liên tục của các cơ quan, tổ chức

Ngày 19/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) dự kiến cần sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy cùng tham dự buổi làm việc.

Tiếp tục đánh giá, hoàn thiện kết quả rà soát VBQPPL

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính cho biết, đề việc rà soát VBQPPL được kịp thời, chất lượng, từ ngày 10/3/2025, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1297 về việc rà soát VBQPPL dự kiến cần sửa đổi, bổ sung theo định hướng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013. Đồng thời, ngày 14/2/2025, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn, trao đổi, thảo luận để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện rà soát và đề xuất phương án xử lý kết quả rà soát VBQPPL về việc rà soát VBQPPL dự kiến cần sửa đổi, bổ sung theo định hướng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan của Quốc hội.

Vấn đề trọng tâm cần xử lý tại các VBQPPL khi thực hiện việc



● Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: P.V)

sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo Kết luận số 127-KL/TW và định hướng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 là vấn đề liên quan đến mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền thuộc cấp huyện, cấp xã; mối quan hệ công tác giữa các cấp chính quyền địa phương; mối quan hệ công tác theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp xã hiện nay.

Theo đó, để bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục của các cơ quan, tổ chức, Nhà nước, người dân và doanh nghiệp sau khi thực hiện sắp xếp, đồng thời, để các Bộ, ngành, địa phương có cơ sở đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung VBQPPL phù hợp với các nội dung được dự kiến sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp thì phương án mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp cũng như tổ chức bộ máy (tổ chức đảng, cơ quan nhà

nước, đoàn thể) cần được sớm cụ thể, định hình chi tiết.

Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ tiếp tục đánh giá, hoàn thiện kết quả rà soát VBQPPL để xác định chính xác các văn bản, vấn đề cần xử lý và phương án xử lý khả thi, toàn diện; kịp thời sửa đổi, tham mưu sửa đổi các VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành mình để bảo đảm sự vận hành liên tục, bình thường của hệ thống.

Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan của Quốc hội và các cơ quan có liên quan tổng hợp kết quả rà soát, tham mưu phương án xử lý văn bản sau rà soát nhằm đáp ứng yêu cầu, nội dung sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính.

Xác định nhóm các văn bản cần ưu tiên sửa đổi

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận tập trung về việc xác định các văn bản cần sửa đổi, ưu tiên những vấn đề

liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp; cân nhắc việc áp dụng các quy định của Nghị quyết 190/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước để kéo dài thời gian sửa đổi một số văn bản; rà soát, xác định rõ thẩm quyền của các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã để tăng cường vai trò của chính quyền cơ sở trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân...

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đề nghị tách làm 2 nhóm văn bản, đó là nhóm các văn bản cần sửa đổi ngay tại Kỳ họp thứ 9 và nhóm các văn bản có thể sửa đổi tại các kỳ tiếp theo. Trong đó, ưu tiên các luật đã có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025. Tuy nhiên, ngay cả những luật này cũng cần được rà soát để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, ưu tiên sửa đổi các luật về tổ chức và tổ tụng như: Luật Tổ

chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức tòa án nhân dân, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Thanh tra cùng các luật liên quan đến tổ tụng hành chính, tổ tụng hình sự, xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, những luật có tác động lớn đến thẩm quyền của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội như: Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch cũng cần được xem xét một cách bài bản, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tiễn.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, một trong những vấn đề quan trọng là điều chỉnh nguyên tắc trong các điều khoản trực tiếp của Luật Tổ chức chính quyền địa phương để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ. Đồng thời, cần giải quyết những vấn đề liên quan đến cán bộ, công chức và tài sản công, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho công tác quản lý.

Liên quan đến các thủ tục hành chính trong phạm vi thẩm quyền của các Bộ, ngành, cần thống nhất áp dụng cơ chế của Nghị quyết 190. Theo đó, Chính phủ có thể ban hành nghị quyết hoặc ủy quyền cho các Bộ trưởng ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể. Để bảo đảm hiệu quả triển khai, cần giao cho các đơn vị có liên quan rà soát, phân tích rõ thẩm quyền giải quyết trong từng lĩnh vực, từ cấp huyện, tỉnh, xã đến cấp Trung ương, bao gồm: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng. Việc này nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, tránh chồng chéo và nâng cao hiệu quả thực hiện.

PHƯƠNG MAI

Bộ Tư pháp giao ban trực tuyến đầu tư công

Ngày 19/3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến đầu tư công.

Tại Hội nghị, Cục Kế hoạch - Tài chính đã báo cáo tóm tắt kết quả triển khai và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Theo đó, trên cơ sở số liệu giải ngân 13 tháng do các chủ đầu tư báo cáo, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo gửi Bộ Tài chính báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024, đến hết ngày 31/1/2025 đạt 97,05% so với kế hoạch giao.

Đây là kết quả giải ngân cao nhất của Bộ Tư pháp kể từ năm 2021 đến nay, vượt mức tối thiểu Thủ tướng Chính phủ giao (95%) và Bộ Tư pháp là đơn vị không phải "thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định" theo Văn bản số 1690 ngày 2/3/2025 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm

trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Về tình hình phân bổ, thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, theo Cục Kế hoạch - Tài chính, với bối cảnh thực tiễn như hiện nay, việc triển khai các dự án cần bám sát định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp địa giới hành chính để bảo đảm các yếu tố phòng, chống lãng phí khi tiếp tục triển khai các dự án gắn với định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy.

Nhóm các dự án không ảnh hưởng bởi việc sắp xếp tổ chức bộ máy cần đẩy mạnh việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Cục Kế hoạch - Tài chính cũng đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) và các đơn vị có liên quan, trong thời gian tạm dừng triển khai các dự án tập trung nguồn lực để đẩy mạnh việc thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư các dự án đã hoàn thành để bố trí kế hoạch vốn năm 2025 thanh toán dứt

điểm công nợ tồn tại và tất toán tài khoản dự án.

Kế luận Hội nghị, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đề nghị, đối với các dự án đang được triển khai thi công năm 2025, các chủ đầu tư cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm giải ngân vốn đúng kế hoạch và bảo đảm tiến độ thi công. Mỗi dự án phải có kế hoạch giải ngân rõ ràng, phù hợp với từng giai đoạn thực hiện. Về công tác quyết toán, Thứ trưởng đề nghị Cục Kế hoạch - Tài chính tập trung xử lý, bảo đảm tiến độ theo quy định; đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị là chủ đầu tư mà chậm trình hồ sơ quyết toán.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi cũng yêu cầu xử lý các dự án của Ban Quản lý Dự án đã có quyết định giải thể trước ngày 30/6. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm theo dõi, xử lý toàn bộ các vấn đề còn tồn đọng theo đúng quyết định. Đối với các dự án xây dựng trụ sở cơ quan THADS tại địa phương sẽ tạm dừng để chờ



● Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì Hội nghị.

kết quả sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh. Tuy nhiên, Cục Kế hoạch - Tài chính phải chủ trì, phối hợp với Tổng cục THADS để xác định rõ dự án nào tiếp tục tạm dừng, dự án nào có thể triển khai ngay và dự án nào cần dừng hẳn.

Các dự án công nghệ thông tin giai đoạn 2026 - 2030 phải tập trung rà soát và khẩn trương hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi Cục Công nghệ thông

tin, Cục Kế hoạch - Tài chính, đồng thời tiếp tục đầu tư nghiên cứu về dự án để sẵn sàng triển khai thực hiện sau khi được quyết định chủ trương đầu tư. Ngoài ra, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đề nghị chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác kiểm toán, hoàn thiện hồ sơ và cung cấp đầy đủ tài liệu khi có yêu cầu, bảo đảm phối hợp chặt chẽ để công tác kiểm toán diễn ra suôn sẻ, đúng quy định.

THIÊN THANH

Hải đoàn 42 tuyên truyền, phổ biến quy định về chống khai thác IUU



● Cán bộ Hải đoàn 42 tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác IUU và công tác phòng, chống tội phạm ma túy cho ngư dân xã Khánh Bình Tây.



● Cán bộ Hải đoàn 42 trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Hải đoàn 42 vừa tổ chức Đoàn công tác gặp gỡ, tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác IUU và công tác phòng, chống tội phạm ma túy cho ngư dân xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Cụ thể, Đoàn công tác đã gặp gỡ, tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác IUU và Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản.

Tại buổi tuyên truyền, dù còn bộn bề với nhiều công việc nhưng các ngư dân rất chăm chú lắng nghe để nắm bắt các thông tin. Ngư dân Nguyễn Song Tư chia sẻ: “Tôi rất vui khi được đón Đoàn công tác của Hải đoàn 42 Cảnh sát biển và cũng rất cảm ơn khi được tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU. Quá trình đi biển, chúng tôi cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn của các cán bộ trên tàu Cảnh sát biển Việt Nam. Tôi hứa sẽ chấp hành nghiêm các quy định trong



● Đoàn công tác Hải đoàn 42 đã thực hiện tuyên truyền theo phương châm “Gõ cửa từng nhà, đến từng cảng cá”. (Ảnh trong bài: Khánh Thủy)

phòng, chống khai thác IUU, tuyệt đối không vượt biên và đánh bắt sai vùng biển quy định”.

Đến với các hộ dân làm nghề khai thác hải sản tại xã Khánh Bình Tây, Đoàn công tác đã cùng trao đổi, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con ngư dân. Đồng thời, tuyên truyền cho bà con bằng những hình thức rất phong phú, đa dạng như phát sổ tay pháp luật, tờ rơi các văn bản liên quan đến chống khai thác IUU, những điều chủ tàu cá và ngư dân hoạt động trên biển cần ghi nhớ và được xem các video rất sinh động về “Những hành vi vi phạm trong khai thác hải sản”. Mỗi bà con ngư dân đã hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật và nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong phòng, chống khai thác IUU.

Ông Trịnh Minh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 42 cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn 42 luôn đặc biệt quan tâm đến công

tác tuyên truyền pháp luật của bà con ngư dân, với phương châm “gần gũi Nhân dân, bám sát Nhân dân”, “Gõ cửa từng nhà, đến từng cảng cá” ngoài các tổ, đội tuyên truyền tại các địa phương, chúng tôi còn phối hợp việc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, thực thi pháp luật kết hợp tuyên truyền, giúp đỡ, hỗ trợ y tế, thực phẩm, nước ngọt cho các tàu cá đang khai thác hải sản trên biển. Qua đó, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”, củng cố và giữ gìn hình ảnh “Người chiến sỹ cảnh sát biển” trong lòng Nhân dân.

Bằng những câu chuyện, những lời tâm tình thấm tình quân dân “cá nước” và với hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, đoàn công tác Hải đoàn 42 Cảnh sát biển đã để lại những tình cảm quý báu trong lòng mỗi người dân nơi đây. Đây chính là điều kiện quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân để cùng chung tay gỡ “thẻ vàng” với hải sản Việt Nam.

KHÁNH THUY - HUYNH

BỘ QUỐC PHÒNG: Triển khai Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025

Ngày 19/3, Ban Chỉ đạo về đặc xá Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Huy, Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về đặc xá Bộ Quốc phòng, chủ trì Hội nghị.

Năm 2025, dự kiến Nhà nước ta sẽ tổ chức 2 đợt đặc xá vào dịp 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Điều kiện được đề nghị đặc xá đợt này cơ bản như năm 2024

nhưng được mở rộng hơn, cụ thể là: Người bị kết án tù có thời hạn phải chấp hành ít nhất là một phần ba thời gian (năm 2024 là một phần hai thời gian); 14 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn (năm 2024 là 15 năm).

Đối với phạm nhân có tình tiết ưu tiên như: Có huân chương, huy chương kháng chiến, lập công, con của liệt sĩ... thì phải chấp hành ít nhất một phần tư thời gian (năm 2024 là một phần ba thời gian). Nâng mức thời hạn tù còn lại được xét, đề nghị đặc xá: Thời hạn tù còn lại trên 8 năm (2024 là 6 năm) đối với người được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 của quyết định đặc xá và

trên 10 năm (2024 là 8 năm) đối với người quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 của quyết định đặc xá.

Bổ sung đối tượng không được đặc xá như: tội Cố ý gây thương tích một lần đối với nhiều người hoặc nhiều lần đối với một người; tội Mua bán phụ nữ mở rộng đối tượng mua bán nhiều người từ 2 người trở lên. Các tội phạm về ma túy cơ bản giữ nguyên như đặc xá năm 2024 nhưng tách quy định án phạt tù từ 3 năm trở xuống mà thời hạn tù còn lại trên 6 tháng, án tù từ 3 năm đến 7 năm thời hạn tù còn lại trên một năm thì không được đặc xá.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Huy đề



● Thiếu tướng Nguyễn Thanh Huy, Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về đặc xá Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. (Ảnh: QĐND)

nghị các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát điều kiện, tiêu chuẩn đối tượng được đặc xá cũng như trình tự, thủ tục, thời gian tiến hành đặc xá và tổ chức xét đặc xá công khai, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện theo đúng hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá.

Quá trình thực hiện bảo đảm phối hợp chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Nghiêm cấm hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị đặc xá cho người không đủ điều kiện được đặc xá hoặc cản trở người bị kết án phạt tù thực hiện quyền được đề nghị đặc xá. **GIA HÂN**

TUYÊN QUANG:

Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đột phá về đổi mới khoa học công nghệ

Ngày 19/3, Đoàn kiểm tra số 1927 của Bộ Chính trị do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm Trưởng đoàn kiểm tra; đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Tỉnh Tuyên Quang kiến nghị một số đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn. Trong đó tỉnh đã xây dựng đề án “Xây dựng Tuyên Quang trở thành khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ”, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền giao tỉnh Tuyên Quang phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án. Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang gặp khó khăn từ ngân sách địa phương cần hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Đề nghị đầu tư tuyến đường liên vùng kết nối Tuyên Quang với các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản quy định về tổ chức đại hội đảng các cấp. Làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, bảo đảm ngắn gọn, làm rõ về nội dung, mục tiêu, giải pháp; trong công tác chuẩn bị nhân sự chú trọng xây dựng, quy hoạch cấp ủy có cơ cấu hợp lý, nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện... Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh tổ chức biên chế, bố trí cán bộ đúng quy định, giữ vững đoàn kết, thống nhất, bảo đảm tổ chức bộ máy mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đột phá về đổi mới khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chủ động nắm bắt, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ. Xác định mục tiêu tăng trưởng năm 2025 của tỉnh bảo đảm phù hợp với mục tiêu phát triển do Trung ương yêu cầu, xây dựng kịch bản tăng trưởng cho từng ngành, từng lĩnh vực với các nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực cụ thể, toàn diện, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, tăng cường kết nối vùng với các địa phương như: Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên...

NHẬT TUẤN

MỤC TIÊU 3.000KM CAO TỐC:

Các mũi thi công rầm rập hướng đích

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2025 phải hoàn thành mục tiêu cả nước có ít nhất 3.000km cao tốc và 1.000km đường ven biển, cơ bản thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng qua Lạng Sơn tới Cà Mau. Do vậy, tất cả các dự án cao tốc trọng điểm hiện nay đã và đang gấp rút hoàn thiện về đích kịp tiến độ.



● Nhiều dự án cao tốc Bắc - Nam trọng điểm sẽ kịp hoàn thành dịp 30/4.

Thời tiết xấu cản tiến độ đoạn cao tốc qua miền Trung

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng trình Thủ tướng, năm dự án thành phần cao tốc độ dài tổng số 259,16km, có tổng mức đầu tư 49.206 tỷ đồng, trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi (dài 35,28km, vốn đầu tư 7.643 tỷ đồng), Hàm Nghi - Vũng Áng (dài 54,2km, vốn đầu tư 9.734 tỷ đồng) Vũng Áng - Bùng (dài 55,34km, vốn đầu tư 12.548 tỷ đồng), Bùng - Vạn Ninh (dài 48,84km, vốn đầu tư 9.361 tỷ đồng), Vạn Ninh - Cam Lộ (dài 65,5km, vốn đầu tư 9.919 tỷ đồng) thuộc tuyến cao tốc trục dọc Bắc - Nam phía Đông có quy mô đầu tư 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Đã và đang hoàn thành thông tuyến chính trước ngày 30/4 và hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/6/2025.

Liên quan tiến độ công trường, ông Trần Đình Ngân - Chỉ huy trưởng công trường của Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng (đơn vị thi công gần 13km cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi) thông tin thêm, hiện nay công việc trọng tâm của nhà thầu là thâm bê tông nhựa nhưng thời tiết mưa nhiều nên chưa thể làm. "Khi không thâm bê tông nhựa được thì các hạng mục liên quan như làm giải phân cách, biển báo an toàn giao thông, lưới chống lở cũng không thể triển khai được", ông Ngân lo ngại.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng - đơn vị chủ đầu tư đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi), từ sau Tết Nguyên đán đến nay do điều kiện thời tiết xấu, mưa nhiều đợt, kéo dài nhiều ngày. Do vậy, đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công cao tốc của các nhà thầu ở khu vực này. Được biết, đến nay, khối lượng thi công đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi đã đạt khoảng 82%. "Mưa mà kéo dài tầm hơn chục ngày nữa là rất khó khăn. Có làm bù khối lượng cả đêm cũng khó kịp tiến độ

đặt ra", đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long chia sẻ.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Khắc Trung - Giám đốc điều hành dự án cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, các nhà thầu chưa thi công được phần thâm bê tông nhựa nhưng có thể linh hoạt thi công các hạng mục khác như lu móng CTB, đắp lề đường. Đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng đến nay đạt khối lượng thi công khoảng 85%. Khi thời tiết tốt lên, với việc tập trung tối đa nhân lực thiết bị đẩy nhanh tiến độ, tăng ca, tăng kíp thi công cũng không quá lo ngại về tiến độ thông tuyến chính dịp 30/4.

Kịp thời đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc

Chính phủ đã thành lập 7 Đoàn kiểm tra về rà soát tháo gỡ, xử lý khó khăn các dự án cao tốc trọng điểm Bắc - Nam do các Phó Thủ tướng cùng các đơn vị chức năng để gỡ vướng trong thực hiện thi công nhằm kịp tiến độ đề ra.

Theo đó, mới đây Đoàn kiểm tra số 01 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã

yêu cầu Đà Nẵng phối hợp với Quân khu V hoàn thiện các thủ tục cần thiết để mở đá Phía Nam Đà Sơn II có thể cung cấp đá cho dự án tốc Hòa Liên - Túy Loan có tổng chiều dài 11,47km, đi qua địa phận thành phố Đà Nẵng. Dự án được khởi công vào tháng 9/2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2025, tuy nhiên, Chính phủ đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ hoàn thành vào tháng 8/2025. Tổng mức đầu tư của dự án là 2.112,985 tỉ đồng. Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, một dự án trọng điểm thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang trong giai đoạn nước rút về đích.

Hôm 17/3, Văn phòng Chính phủ cũng vừa có Thông báo số 114/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Trưởng Đoàn kiểm tra số 03 về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án: Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Theo đó, sẽ

Trao đổi với Báo PLVN, ông Nguyễn Văn Trường - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường - nhà thầu thi công dự án cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng - cho biết, doanh nghiệp đã rất nỗ lực tập trung tăng ca, tăng kíp để hoàn thành khối lượng kíp đưa dự án thông tuyến dịp 30/4. "Tuy nhiên, do thời tiết xấu, mưa nhiều nên trên công trường cao tốc đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi nhiều xe, máy không hoạt động gây khó khăn cho quá trình thâm nhựa mặt đường được. Khi đủ điều kiện tốt thi công chúng tôi sẽ tăng cường tất cả mọi nguồn lực để thi công về đích đáp ứng nhu cầu của chủ đầu tư", ông Trường nói.



● Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường. (Ảnh: VGP)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thông tin, năm 2025 là năm tăng tốc đột phá về đích, có ý nghĩa rất quan trọng thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Toàn ngành hạ quyết tâm cao nhất thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao, phấn đấu hoàn thành 50 dự án, "nối thông" tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam và cùng các địa phương hoàn thành một số dự án đường bộ cao tốc, nhằm đạt mục tiêu cả nước đưa vào khai thác 3.000km đường cao tốc trong năm 2025... Dự kiến số vốn đầu tư công rất lớn (87 nghìn tỷ đồng) được giao, Bộ sẽ triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn, tiếp tục gắn trách nhiệm người đứng đầu để hoàn thành nhiệm vụ năm 2025.

đưa vào khai thác 70km cao tốc Vân Phong - Nha Trang dịp 30/4/2025.

Kiểm tra tại nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 51, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá, hiện nay đoạn cuối tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, từ nút giao Phước An đến quốc lộ 51 đã thông xe, người dân đi lại thuận lợi. Với những vướng mắc hiện tại, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan giải quyết phân mặt bằng còn lại, chú ý quan tâm đến công tác tái định cư. Đoàn công tác Chính phủ đã thị sát kiểm tra nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tuyến kết nối vào Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra về 4 dự án đường cao tốc: Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang - Hà Giang; đoạn Tuyên Quang, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng cũng nhận định những cụ thể để giải phóng mặt bằng, vật liệu, nguồn vốn và tiến độ thi công chậm. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn xác định rõ: đã hứa là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện bằng được, nhất định phải hoàn thành các dự án trước ngày 31/12/2025.

Như vậy, gần như toàn bộ các dự án cao tốc Bắc - Nam hiện nay đã và đang nhận được sự chỉ đạo sát sao, sự kỳ vọng của Chính phủ, Bộ Xây dựng trong thông luồng hạ tầng giao thông về kết nối phát triển kinh tế vùng và đặc biệt là sự quản lý chặt chẽ của chủ đầu tư, nhà thầu thi công đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu về đích trong định hướng đầu tư xây dựng 3000km đường cao tốc của Việt Nam. Những kết quả tích cực trên đã và đang đạt được những thành tựu đáng kể góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp dân tự tin đạt tăng trưởng kinh tế 8% năm 2025 và 2 con số các năm kế tiếp.

GIA HỒNG

HÀ NỘI: Quy hoạch không gian công cộng quanh hồ Hoàn Kiếm

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố về triển khai nghiên cứu, đầu tư xây dựng các không gian công cộng xung quanh hồ Hoàn Kiếm, phục vụ cộng đồng, UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đang triển khai kế hoạch quy hoạch hai khu vực quan trọng xung quanh hồ Hoàn Kiếm nhằm phục vụ cộng đồng và bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử. Hai khu vực được quy hoạch gồm Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và không gian công cộng phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Theo quy hoạch chung của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được định hướng bảo tồn kiến trúc, cải thiện cảnh quan và phát triển không gian công cộng. Một số đơn vị và cơ quan sẽ được di dời để mở rộng không gian xanh, bổ sung tiện ích công cộng như công viên, bãi đỗ xe và không gian văn hóa.

Dự án còn gắn với tuyến đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), trong đó ga C9 sẽ nằm ngầm dưới đường Đinh Tiên Hoàng, giúp kết nối thuận lợi giao thông đô thị với khu vực trung tâm.

Việc triển khai đề án không gian công cộng sẽ góp phần nâng cao giá trị văn hóa - lịch sử, kết nối Khu di tích Quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm với Khu phố cổ. Đặc biệt, khu vực phía Đông hồ sẽ được quy hoạch theo mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng), gắn kết với tuyến metro số 2. Dự án sẽ được triển khai theo cơ chế đặc thù được Quốc hội phê duyệt, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ diễn ra theo kế hoạch: tòa nhà "Hàm cá mập" dự kiến được di dời trước ngày 30/4/2025 và khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ hoàn tất trước ngày 2/9/2025. HƯƠNG GIANG

QUẢNG NGÃI: Hỗ trợ 70% kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án nhà ở xã hội

Ngày 19/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 32 (chuyên đề) để xem xét, thảo luận thống nhất thông qua 17 Nghị quyết; góp ý kiến báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh và thực hiện công tác cán bộ.

Đáng chú ý, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NOXH) ở tỉnh. Nghị quyết được áp dụng đối với dự án đầu tư xây dựng NOXH được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, nguồn tài chính công đoàn ở tỉnh và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng NOXH.

Theo đó, Quảng Ngãi hỗ trợ 100%

kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hỗ trợ 70% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng NOXH theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc ban hành Quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng NOXH góp phần nâng cao khả năng thu hút đầu tư; giảm giá bán, thuê, mua NOXH, phù hợp khả năng chi trả của người có thu nhập thấp, công nhân lao động. Việc này cũng góp phần thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội theo Quyết định 444 QĐ/Tg ngày 27/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ giao Quảng Ngãi hoàn thành 6.300 căn NOXH giai đoạn 2025 - 2030. P.V

Nghệ An: Phân đấu hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước tháng 8/2025

Tính đến nay (tháng 3/2025), toàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng, sửa chữa được 12.718 nhà cho người có công, người nghèo, người có khó khăn về nhà ở; trong đó xây mới 10.268 căn, sửa chữa 2.450 căn.

Niềm hạnh phúc khi có ngôi nhà mới

Tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, có một người phụ nữ mà số phận dường như đã quá khắt khe, đó là chị Lê Thị Hoa (48 tuổi) mang trong mình căn bệnh chậm phát triển từ nhỏ. Suốt bao năm qua, cuộc sống của chị là chuỗi ngày dựa vào mẹ già - bà Phạm Thị Đào và những đồng trợ cấp ít ỏi. Một ngôi nhà kiên cố đối với chị Hoa từng là điều quá xa vời. Nhưng rồi, phép màu đã đến từ những tấm lòng nhân ái. Khi chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo của huyện Đô Lương triển khai, chị Hoa đã



● Ban Chỉ đạo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Nghệ An tặng quà động viên một hộ gia đình tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông. (Ảnh: Thành Duy)

có tên trong danh sách được giúp đỡ. Và rồi, chỉ sau hai tháng, một căn nhà ấm áp rộng hơn 50m², trị giá hơn 250 triệu đồng đã được dựng lên.

Trong ngày bàn giao nhà, chị Hoa chỉ biết nắm chặt tay mẹ, đôi mắt lấp lánh niềm vui. “Cháu Hoa thiết thòi từ khi sinh ra, nay có được mái ấm thế này, tôi chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn”, bà Đào (mẹ chị Hoa) xúc động nghẹn ngào.

Cũng như chị Hoa, ông Nguyễn Thế Kỳ trú tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã

chờ đợi cả đời để có một nơi ở kiên cố. Gia đình ông sống chật vật trong căn nhà dột nát suốt bao năm, chịu cảnh mưa dột, nắng hắt. Ngày nghe tin mình sẽ được hỗ trợ xây nhà mới từ Chương trình 1838, ông Kỳ không giấu được niềm vui. “Cả đời tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến một căn nhà đàng hoàng. Nay, nhờ chính quyền và những tấm lòng hảo tâm, ước mơ ấy sắp thành sự thật. Tôi chỉ biết nói lời biết ơn từ tận đáy lòng”.

Ở thôn Trung Hương, xã Yên Khê, huyện Con Cuông, bà Lương Thị Mùa - người đàn bà 69 tuổi với đôi mắt trũng sâu vì năm tháng vất vả - chưa bao giờ nghĩ đến một ngày bà sẽ có một ngôi nhà vững chãi. Nhưng rồi, nhờ sự chung tay của chương trình hỗ trợ nhà ở, điều kỳ diệu đã xảy ra. Căn nhà được xây bằng gạch đang dần hình thành, ước mơ bao đời của bà và những người thân sắp hiện hữu. Bà Mùa nói như bật khóc: “Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống hết đời trong túp lều tạm bợ. Nhưng giờ đây, tôi và gia đình sẽ có một mái ấm thực sự. Không chỉ là chỗ che

Tại phiên họp Chính phủ vào chiều ngày 10/3 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, trong báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương, đã đánh giá cao kết quả của tỉnh Nghệ An khi dẫn đầu cả nước về triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát (không bao gồm hỗ trợ nhà ở đối với người có công và nhà ở thuộc hai chương trình mục tiêu quốc gia).

mưa nắng, mà còn là động lực để tôi tin rằng cuộc đời vẫn luôn có những điều tốt đẹp”.

Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết: Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã đạt được những kết quả rất tích cực, thể hiện trách nhiệm và tinh thần tương thân, tương ái của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trong việc chăm lo cho người nghèo. Nhờ đó, đến nay, nhiều hộ gia đình khó khăn về nhà ở đã có được ngôi nhà kiên cố, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Cán đích trước tháng 8/2025

Cũng theo báo cáo của UBMTTQ tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 6/3/2025, tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh là 909,08 tỉ đồng (trong đó: Ngân sách trung ương cấp 145,82 tỉ đồng; Ngân sách địa phương đối ứng 4,48 tỉ đồng; Nguồn vận động, xã hội hóa 365,59 tỉ đồng; nguồn gia đình, dòng họ, làng xóm hỗ trợ 393 tỉ

đồng). Tổng số nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở có 21.770 hộ (xây mới 14.981 hộ, sửa chữa 6.789 hộ), giảm 650 hộ so với thời điểm ngày 13/02/2025, trong đó: Chương trình vận động, hỗ trợ xã hội hóa có 10.854 hộ (xây mới 8.686 hộ, sửa chữa 2.168 hộ); 2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 7.081 hộ (xây mới 4.317 hộ, sửa chữa 2.764 hộ).

Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở có 3.835 hộ (xây mới 1.978 hộ, sửa chữa 1.857 hộ), giảm 114 hộ so với Đề án ban hành theo Quyết định số 312 ngày 13/02/2025 của UBND tỉnh. Lũy kế toàn chương trình, tính đến ngày 6/3/2025, toàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng, sửa chữa được 12.718 căn nhà (trong đó, xây mới: 10.268 căn, sửa chữa: 2.450 căn).

Tổng số nhà cần thực hiện đến ngày 31/8/2025 là 9.052 căn nhà (trong đó, xây mới 4.713 căn, sửa chữa 4.339 căn), tương ứng với nhu cầu tổng kinh phí để hoàn thành là 416,07 tỉ đồng.

Để Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo về đích một cách sớm nhất. Tại cuộc họp ngày 17/3 của Ban vận động Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người có khó khăn về nhà ở, ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu: Ban Chỉ đạo các huyện, thành, thị tập trung thực hiện để hoàn thành theo mục tiêu đã đề ra, phân đấu trước ngày 31/7/2025 hoàn thành chương trình. Riêng Chương trình hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở bằng nguồn xã hội hóa, phân đấu hoàn thành việc bố trí vốn và thực hiện khởi công trước ngày 30/4/2025.

ZEN LINH



● Người dân phấn khởi khi nhận nhà mới khang trang.

Bắc Giang thực hiện 7 giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu phân đấu mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh đạt 13,6% trở lên; trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 16% (công nghiệp tăng 16,6%, xây dựng tăng 8,5%); nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,8%; dịch vụ tăng 7,5%; thuế sản phẩm tăng 10%. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 4.900 USD. Qua đó, tạo tiền đề, động lực để phân đấu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 đạt 15%/năm trở lên.

Để đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ. Theo đó, tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá. Trong đó, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách, quy định mới, đột phá đã ban hành, tháo gỡ, giải phóng ngay nguồn lực của nền kinh tế. Tiếp tục ưu tiên thời gian, nguồn lực để tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, quy định pháp luật.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực xã hội. Thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút FDI. Khai thác hiệu quả thị trường trong nước, phát triển thương mại điện tử và thu hút khách du lịch.

Thúc đẩy xuất khẩu bền vững. Thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyên đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần đổi mới, không ngừng nỗ lực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, chung sức, đồng lòng, biến mọi khó khăn, thách thức thành cơ hội bứt phá, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, khả thi, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng trong tổ chức thực hiện; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tập trung cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang. **MINH HỮU**



Năm 2025, Hải Dương dự kiến tổ chức đấu giá gần 900 lô đất

Theo UBND TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương), trong năm 2025, TP sẽ tổ chức đấu giá 855 lô đất ở với tổng diện tích hơn 6ha tại 7 khu, điểm dân cư mới trên địa bàn 6 xã, phường của TP.

Trong đó các khu, điểm dân cư tại TP Hải Dương sẽ tổ chức đấu giá trong năm 2025 gồm: 305 lô đất khu dân cư phía đông đường Tân Dân và 128 lô đất khu dân cư phía nam đường Việt Hòa (cùng phường Việt Hòa); 298 lô đất khu dân cư mới Tứ Thông (phường Tứ Minh); 44 lô đất khu dân cư Liễu Tràng (phường Tân Hưng); 36 lô đất khu dân cư Vũ Thượng (phường Ái Quốc); 24 lô đất ở các điểm dân cư thôn Hoàng Xá 2 và 3 (xã Quyết Thắng) và 20 lô đất ở điểm dân cư số 1 và 2 khu Nhân Nghĩa (phường Nam Đồng).

Trong số các lô đất đấu giá, có 433 lô đất thuộc 2 khu dân cư ở phường Việt Hòa sẽ được tổ chức đấu giá trong quý II/2025.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất,



● Khu dân cư phía nam đường Việt Hòa, phường Việt Hòa (TP Hải Dương) dự kiến sẽ được đấu giá trong quý II/2025.

tránh lãng phí; tăng nguồn thu ngân sách, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; giải quyết nhu cầu sử dụng đất làm nhà ở của Nhân dân. Thành phố Hải Dương dự kiến qua đấu giá sẽ thu về ngân sách khoảng 703 tỷ đồng.

TP Hải Dương yêu cầu việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phải công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi...

HOÀNG GIANG

Chi cục trưởng Nguyễn Hồng Trung: Từ những cung đường gập ghềnh đến những sáng kiến "ích nước, lợi dân"

Chúng kiến người mẹ già trên 70 tuổi của đương sự vào bếp, lục trong hũ gạo cất kín, lấy ra 20 nghìn đồng, tiền quần queo, nhiều mệnh giá khác nhau, hứa khi nào gom đủ 500 nghìn đồng tiền án phí phải nộp trong vụ án mua bán ma túy trên địa bàn huyện Anh Sơn sẽ nộp cho Đoàn công tác, anh Nguyễn Hồng Trung không khỏi xót xa, quyết định trích một phần tiền lương của mình nộp tiền thi hành án thay cho bà đỡ vất vả hơn.

Những ngày đầu xuân năm 2025, khi đất trời rạo rực sắc xuân, tôi có dịp ngồi lại cùng anh Nguyễn Hồng Trung, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, để nghe về những chuyện đáng nhớ trong những ngày công tác.

Hơn hai mươi năm gắn bó với ngành thi hành án, anh không chỉ là người góp phần thực thi công lý mà còn là một người mang đến những câu chuyện đời đầy cảm xúc. Từ những sáng kiến được nhen nhóm trên những nẻo đường gập ghềnh của bản làng, đến những phút giây đối mặt với những hoàn cảnh trở trêu - mỗi ký ức về nghề đều là một dấu ấn khó quên.

Cán bộ THADS: Từ bản lĩnh đến lòng trắc ẩn

Câu chuyện bắt đầu từ những năm 1993, khi anh Nguyễn Hồng Trung tốt nghiệp Đại học ngành Luật ra trường, thi đậu vào làm trong ngành Tòa án với nghề thi hành án. Sau đó, Thi hành án được tách ra, anh Nguyễn Hồng Trung được chuyển về làm việc tại Phòng THADS của ngành Tư pháp, rồi trải qua nhiều vị trí.

Năm 2006, khi mới 33 tuổi, anh Nguyễn Hồng Trung được điều động về làm Trưởng THADS tại huyện Anh Sơn và là một trong những Trưởng phòng trẻ nhất ngành THADS tỉnh Nghệ An lúc bấy giờ.

Cũng chính trong quá trình THADS ở huyện Anh Sơn, nhiều bản án do anh phụ trách đã được thi hành thành công nhưng cũng để lại cho anh nhiều cung bậc cảm xúc.

Đến bây giờ, khi hỏi về những câu chuyện mà anh nhớ mãi, Chi cục trưởng Nguyễn Hồng Trung cho biết: "Mỗi vụ việc thi hành án là một câu chuyện, không có câu chuyện nào giống câu chuyện nào và mỗi vụ án đều có những ấn tượng riêng mà không thể quên. Đó cũng là những bài học mang theo suốt cuộc đời làm nghề, cũng như để nhắc nhở mình nhiều hơn trong công việc".

Mở đầu cho câu chuyện mà anh nhớ lại là chuyện về vụ án tranh chấp tài sản ly hôn giữa hai vợ chồng tại xã Tường Sơn (huyện Anh Sơn). Người chồng hay đánh vợ, sau nhiều lần hoà giải không thành, toà đã tuyên hai vợ chồng ly hôn. Tài sản được toà phân chia cho người vợ là một mảnh đất bên sông và một căn nhà để nuôi các con nhỏ.

Tuy nhiên, người chồng không chịu hợp tác để thi hành án bàn giao tài sản là ngôi nhà cho người vợ, sau nhiều lần tiếp cận thuyết phục, Chi cục THADS Anh Sơn đã lên kế hoạch để cưỡng chế.

Đến ngày khi Đoàn công tác đến đọc quyết định cưỡng chế thi hành án, qua công tác nắm tình hình, bằng con mắt quan sát và nghiệp vụ của chấp hành viên biết được người chồng đã thủ hai con dao sau lưng và sẵn sàng chống trả lực lượng làm nhiệm vụ.

Tổ công tác đã báo với lực



● Anh Nguyễn Hồng Trung (ngoài cùng bên trái) cùng Đoàn công tác tiến hành các biện pháp nghiệp vụ trong vụ việc thi hành án dân sự trong bản án.

lượng Công an huyện, phối hợp và kịp thời khống chế thu giữ hai con dao khi đối tượng chưa kịp trở tay, bảo đảm an toàn cho những người tham gia trong tổ công tác. Vụ việc thi hành án diễn ra tốt đẹp, tài sản được bàn giao cho người vợ.

"Bài học rút ra trong vụ án là công tác nắm tình hình, bảo vệ thi hành án được bảo đảm an toàn cho cán bộ và lực lượng bảo vệ thi hành án hết sức quan trọng, quyết định đến cả sự thành công trong vụ việc. Nếu không nắm bắt được tính tình của đương sự, cũng như tâm lý của các đối tượng thì rất dễ xảy ra những sự việc đáng tiếc, kể cả khi thi hành án xong cũng không được gọi là thành công nếu một ai trong đoàn bị thương", anh Trung chia sẻ.

Một câu chuyện cảm động khác được Chi cục trưởng Nguyễn Hồng Trung nhớ lại, là khi thu tiền án phí 500 nghìn đồng trong vụ án mua bán ma túy trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Nhiều lần anh đến nhà vận động thu tiền án phí nhưng không được do hoàn cảnh gia đình đương sự gặp nhiều khó khăn. Thấy cán bộ thi hành án đi lại nhiều lần không thu được tiền, người mẹ đã ngoài 70 tuổi đã rất ngại vì bà gom mãi chưa đủ tiền nộp tiền án phí cho con mình.

Trong một lần khi Đoàn đến



● Chi cục trưởng Nguyễn Hồng Trung.

làm việc, người mẹ đã vào nhà bếp moi trong hũ gạo ra một xấp tiền lẻ xoăn tít, còn dính cả bột gạo trắng với nhiều tờ tiền mệnh giá khác nhau, đếm đi đếm lại được 20 nghìn đồng đưa cho đoàn công tác cầm tạm và nói sẽ góp đủ đưa cho cán bộ thi hành án.

Nói chuyện với bà cụ, khi hỏi sao không bỏ tiền nơi khác sạch sẽ hơn thì bà cho biết, mấy đứa

và đem lại nhiều lợi ích cho cả người dân và Nhà nước.

Vào năm 2011, khi được điều động lên huyện miền núi Tương Dương làm Chi cục trưởng Chi cục THADS Tương Dương, trong một lần cùng đồng nghiệp vượt hơn 3 giờ đồng hồ bằng thuyền trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ để vào xã Hữu Khuông, Đoàn đã phải thuê xe ôm chở đi, vào trung tâm, sau đó cùng cán bộ xã đi bộ đến ba gia đình xác minh điều kiện thi hành án tiền án phí trong các vụ án.

Sau một tuần trèo đèo lội suối, anh Trung cùng đồng nghiệp thu được 800 nghìn đồng tiền án phí của các vụ án, trong khi đó tiền công tác phí hết hơn 1 triệu đồng.

Từ tình hình thực tế, anh Trung nhận ra việc thu tiền án phí tại các vùng sâu, vùng xa như vậy không hiệu quả, tốn thời gian mà cũng không đạt được kết quả cao vì có khi không thu được tiền án phí. Từ những trăn trở đó, anh Trung đã mạnh dạn đưa ra ý tưởng đề xuất tiến hành thu án phí ngay sau khi phiên toà kết thúc.

"Người nhà các bị cáo hoặc các đương sự khi đi dự toà ít nhiều mang theo tiền, nếu để bản án có hiệu lực sau 15 ngày như quy định thì cán bộ sẽ phải vào tận bản, làng để tìm người nhà thu án phí. Điều này không phải lúc nào cũng thuận lợi vì có khi vào bản làng tìm không gặp vì đặc thù bà con hay vào rẫy để làm nương cả tháng trời không về".

Nếu thu án phí ngay sau khi phiên toà kết thúc sẽ đỡ được việc mất công tác phí cho chấp hành viên đi công tác nhiều ngày mà có khi không có kết quả gì, điều này rất có lợi cho ngân sách nhà nước, có lợi cho cán bộ địa phương không phải cử người phối hợp với Đoàn công tác thi hành án đến từng nhà các hộ gia đình, còn các bị cáo khi chấp hành án tù sẽ có đủ điều kiện khi xét các điều kiện để giảm án nếu cải tạo tốt", anh Trung chia sẻ.

Tại cuộc họp ba bên giữa Toà án, Viện kiểm sát và ngành THADS, khi đưa ý kiến ra để bàn bạc thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng theo quy định bản án sau 15 ngày mới có hiệu lực thì khi đó mới tiến hành thu án phí. Tuy

nhien, anh Trung cùng các lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã bảo vệ được quan điểm là "vận động tự nguyện chứ không ép buộc" nên đã được nhất trí cao.

Từ đó, ngành THADS Nghệ An đã triển khai nhân rộng mô hình này trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay, có khoảng 70 - 80% các vụ án sẽ được vận động người nhà các bị cáo đóng án phí cho cán bộ THADS ngay sau khi phiên toà kết thúc.

Chuyện thi hành án bàn giao trâu, bò cũng để lại nhiều câu chuyện "cười ra nước mắt" trong cuộc đời thi hành án của anh Trung.

Trong một lần thi hành án bàn án phân chia tài sản sau ly hôn, toà tuyên cho người vợ một con trâu trong số đàn trâu của hai vợ chồng. Tuy nhiên, khi toà tuyên thi không ghi rõ con trâu có đặc điểm gì (thường trâu sẽ phân biệt bằng xoáy, đuôi trâu nằm bên trái hay bên phải...) nên khi thi hành án rất khó khăn.

Khi Đoàn công tác mặc đồng phục ngành trên đường đến xác minh điều kiện thi hành án là cả làng biết nên báo tin cho đương sự, người chồng liền cho trâu thả vào rừng nên không xác minh được. Sau nhiều lần, Đoàn đã hoá trang thành những người "đội mũ cối đi buôn trâu" thì mới tìm đến được con trâu cần tìm.

"Bằng những kinh nghiệm trong cuộc sống để nắm bắt được những đặc điểm của con trâu, sau đó bằng những biện pháp nghiệp vụ các chấp hành viên mới yêu cầu người chồng thi hành án trả trâu cho vợ. Thời gian từ lúc bản án có hiệu lực cho đến khi vụ án kết thúc gần một năm trời, khi đó con nghé đã lớn thành con trâu, dù người chồng có nhiều "mẹo" để tránh việc thi hành án nhưng tổ công tác cũng phân tích và tâm sự nên người chồng cũng tâm phục, khẩu phục và chấp nhận giao con trâu cho người vợ dắt về. Để thấy ngoài kiến thức về luật, về thi hành án thì những kiến thức hàng ngày trong cuộc sống chấp hành viên cũng phải học, phải góp nhặt để làm giàu kiến thức cho chính mình và có thể áp dụng vào chính công việc mình đang làm...", anh Trung chia sẻ.

Còn rất nhiều câu chuyện mà Chi cục trưởng Nguyễn Hồng Trung cùng đồng nghiệp đã trải qua mà dung lượng bài viết không thể truyền tải hết được, mà ở mỗi câu chuyện đó là một bài học cho người làm nghề THADS.

Hành trình hai mươi năm công tác trong ngành THADS của Chi cục trưởng Nguyễn Hồng Trung không chỉ ghi dấu bằng những vụ thi hành án thành công, mà còn là những bài học sâu sắc về tình người, về sự thấu hiểu và trách nhiệm. Với những sáng kiến thiết thực, anh đã góp phần thay đổi cách thức thi hành án, giúp ích cho bao hoàn cảnh, mang lại công bằng nhưng vẫn trọn vẹn lòng nhân ái. Và có lẽ, chính những điều đó đã làm nên một người chấp hành viên không chỉ cứng cỏi trong công việc mà còn ấm áp trong trái tim.

NGÔ TOÀN

TP HỒ CHÍ MINH:

Nhanh chóng tham mưu đề án tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

UBND TP HCM vừa có công văn gửi thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch UBND cấp huyện và TP Thủ Đức về việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Đương giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các sở, ban, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức khẩn trương tham mưu đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc sở, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện. Công tác này phải hoàn thành trước 28/3, trình UBND TP xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát, tham mưu UBND TP ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản bãi bỏ các quy định không còn phù hợp với pháp luật trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Quá trình rà soát và đề xuất phải bảo đảm đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục.

Trước đó, ngày 17/3, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Theo báo cáo, sau 3 tháng chuẩn bị với tinh thần khẩn trương, chủ động, quyết liệt, kết quả tinh gọn tổ chức bộ máy TP sau sắp xếp đã giảm 53 tổ chức Đảng, ban cán sự Đảng, đảng đoàn, cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc TP; giảm 216 tổ chức đầu mối bên trong thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, MTTQ TP, các tổ chức chính trị - xã hội TP và các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND TP.

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

**SỰ VIỆC ĐỀ NGHỊ GIẢM PHÍ CHOXE QUA TRẠM BẾN THỦY 1 (NGHỆ AN):
Xin ý kiến Bộ Xây dựng**

Ngày 19/3, chính quyền địa phương các phường, xã ở TX Cửa Lò (cũ) và 4 xã của huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phát thông báo tới người dân về việc đăng ký ô tô xin ý kiến giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí cầu Bến Thủy 1.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan tới việc UBND TP Vinh kiến nghị cơ quan chức năng xem xét giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho xe cộ của người dân các địa phương mới sáp nhập vào TP Vinh qua trạm thu phí cầu Bến Thủy 1.

Đại diện Văn phòng UBND tỉnh cho biết tỉnh đã có công văn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND TP Vinh và cơ quan liên quan tổng hợp số liệu xe xin giảm giá để đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết. Thời hạn báo cáo UBND tỉnh trước 25/3.

Trước đó, Sở Xây dựng Nghệ An chủ trì buổi làm việc với UBND TP Vinh, Khu Quản lý đường bộ II, Cty Cienco 4 (xin vắng mặt, ủy quyền cho chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh dự) để xem xét các kiến nghị của TP Vinh.

Đại diện UBND TP Vinh cho ý kiến, sau khi Cục Đường bộ thống nhất không giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Bến Thủy 1 cho các phường, xã mới sáp nhập vào TP, người dân có nhiều tâm tư, nguyện vọng, đòi hỏi về quyền lợi, nghĩa vụ Nhân dân "cùng một địa bàn phải như nhau".

Như PLVN đã đưa tin, từ 1/12/2024, thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, toàn bộ diện tích, dân số của 7 phường Cửa Lò và 4 xã huyện Nghi Lộc được sáp nhập vào TP Vinh. Sau đó, nhiều người dân ở các địa phương mới sáp nhập này đề nghị cơ quan chức năng xem xét miễn phí xe qua trạm thu phí cầu Bến Thủy 1.

THIÊN Ý

Vi phạm khi thực hiện dự án di dời Trung tâm đăng kiểm TP Huế

Thanh tra Sở Xây dựng TP Huế vừa ra quyết định xử phạt Cty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tài Phú (trụ sở xã Phú Gia, huyện Phú Vang), là đơn vị tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Dự án di dời và nâng cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới TP Huế (TTĐK), đồng thời là đơn vị tư vấn giám sát thi công các công trình, hạng mục công trình của dự án này.

Theo đó, Cty Tài Phú đã có thiếu sót trong công tác tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư là TTĐK dẫn đến việc xây dựng công trình, hạng mục công trình tại dự án trên không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định. Cty Tài Phú bị phạt 90 triệu đồng.

Dự án di dời, nâng cấp TTĐK được xây dựng trên diện tích 5.200m² tại phường Thủy Xuân (quận Thuận Hóa) tổng vốn gần 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Quy mô thiết kế của TTĐK gồm khu nhà văn phòng, nhà xưởng, sân bãi và các công trình phụ trợ khác.

Đến nay các công trình tại dự án vẫn chưa đưa vào vận hành, hoạt động đăng kiểm xe cơ giới vẫn được thực hiện tại cơ sở số 332 Điện Biên Phủ, phường Thủy Xuân, quận Thuận Hóa. **THÙY NHUNG**

GS.TS VÕ XUÂN VINH:

TP Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế

Xây dựng một số Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT), trong đó có TTTCQT tại TP HCM đã đang là vấn đề được Việt Nam quan tâm; với mong muốn thúc đẩy TP HCM phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ và công nghệ cao; là đầu tàu của cả nước, là nơi thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, điểm đến hấp dẫn của các DN đầu tư nước ngoài...

TP HCM có nhiều yếu tố thuận lợi

Trao đổi với PLVN, GS.TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh (ĐH Kinh tế TP HCM) cho biết: Xây dựng TTTCQT tại TP HCM như thế nào, chính quyền TP nên bắt đầu từ đâu là vấn đề đang được nhiều băn khoăn.

TP HCM có nhiều yếu tố thuận lợi, trong đó có vị trí địa lý. Các TTTCQT thường có vị trí địa điểm là một khu tập trung và các vùng vệ tinh phục vụ các hoạt động phụ trợ cho khu trung tâm. Tuy nhiên, trung tâm kiểu mới phải có sự khác biệt, là ở đó, phải có sự tồn tại của không gian mạng, không gian số, phải tiến tới định hình nên các DN Việt Nam đăng ký địa chỉ ở Việt Nam nhưng hoạt động trên không gian mạng, nói khác đi là không gian toàn cầu.

Hiện nay có hai xu hướng TTTCQT: Một là, phát triển TP HCM thành một TTTCQT trên địa bàn TP HCM, hai là biến TP HCM trở thành một TTTCQT phát triển thương mại và dịch vụ công nghệ cao. Có hai bước hình thành nên 1 trung tâm, bước một là có hạ tầng, bước hai là thay đổi cơ cấu kinh tế để đưa TP HCM trở thành TTTC kinh tế - công nghệ cao.

Để xây dựng một TTTCQT, về mặt ngắn hạn, phải hỗ trợ thủ tục hành chính được dễ dàng, có sự hỗ trợ cho các chuyên gia đến làm việc, tạo nền tảng hệ thống (platform) để không cần đến TP HCM thì các công dân đều có thể làm việc kết nối tại trung tâm này.

Tiếp theo, phát triển TTTCQT phải trên mối quan hệ thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST), các mô hình



● GS. TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh (ĐH Kinh tế TP HCM). (Ảnh: Hà Phương Thảo)

kinh doanh mới, chứ không chỉ là các hoạt động tài chính. Nói khác đi là trung tâm này phải thúc đẩy sự hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, thu hút nhà đầu tư, thu hút du lịch, tạo ra sự lan tỏa và phát triển kinh tế TP HCM và của Việt Nam

Mô hình vận hành phải tạo ra sự khác biệt

Để xây dựng TTTCQT, phải có DN, có "đại bàng", có các tổ chức tài chính lớn, các Cty công nghệ tài chính (fintech), logistic... Để thu hút được thì mô hình vận hành phải tạo ra sự khác biệt so với các trung tâm truyền thống khác như Thượng Hải, Hồng Kông (Trung Quốc), Bangkok, Singapore... Sự khác biệt đó phải dựa trên nền tảng

NGHỆ AN:

Hơn 93% đơn vị hành chính cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2024, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp và các cấp chính quyền tỉnh, công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) tại Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL, ngay từ đầu năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 79 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

21/21 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện đã ban hành Kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư 09/2021/TT-BTP và tiêu chí TCPL trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, tiếp tục thông tin, truyền thông về nhiệm vụ chuẩn TCPL qua Công thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, cấp phát miễn phí Sổ tay hướng dẫn, lập nhóm zalo, trang fanpage... sinh hoạt định kỳ; xây dựng nội dung chuyên đề trên chuyên mục Chính sách và cuộc sống nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách công tác PBGDPL, ĐVHC và hòa giải ở cơ sở.

Năm 2024, các ĐVHC cấp huyện đã tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL nghiêm



● Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu (Kỳ Sơn, Nghệ An) tuyên truyền pháp luật cho người dân.

túc, thực chất và ban hành Quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL. Toàn tỉnh có 352/378 ĐVHC cấp xã đạt chuẩn TCPL, đạt tỷ lệ 93,12%. So với năm 2023, tỷ lệ cấp xã đạt chuẩn TCPL tăng 5,52%. Trong đó, có 10 ĐVHC cấp huyện có tỷ lệ đạt chuẩn TCPL 100%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL tại tỉnh Nghệ An vẫn còn một số vấn đề như một số cán bộ chưa nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng thực hiện nhiệm vụ trên, nên chưa tập trung cao trong quá trình lãnh đạo, chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho

các công chức cấp xã, thiếu sự chỉ đạo thường xuyên trong triển khai thực hiện; thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn TCPL cấp huyện của một số địa phương chưa phát huy được trách nhiệm trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả đạt chuẩn TCPL tại các ĐVHC cấp xã được phân công và chưa bám sát các tiêu chí, chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực do mình phụ trách...

Nguyên nhân được UBND tỉnh đưa ra là do thành viên Hội đồng kiểm nhiệm, thường xuyên luân chuyển, thay đổi vị trí làm việc, chưa có chế độ hỗ trợ phù hợp và xem đó là nhiệm vụ của Phòng Tư pháp; điều kiện kinh tế - xã hội một số địa phương còn gặp khó khăn, nhất là đối với các đơn vị miền núi, vùng sâu, vùng xa, ngân sách hạn hẹp trong khi nhiệm vụ phải thực hiện tương đối nhiều...

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2025, để tiếp tục nâng cao số lượng và chất lượng cấp xã đạt chuẩn TCPL, góp phần thực hiện các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn

“TTTCQT trong bối cảnh môi phải có sự khác biệt so với mô hình hoạt động TTTCQT của các nước đang làm. Gắn liền lợi thế với quy mô của Việt Nam về dân số, diện tích, nguồn nhân lực... Phải thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ sản phẩm dịch vụ, không những biến TP HCM mà còn biến Việt Nam thành một đất nước có cơ cấu tài chính phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ - công nghệ cao”.

(GS.TS Võ Xuân Vinh)

công nghệ 4.0, công nghệ kinh tế số, hạ tầng số và nền tảng của hệ thống pháp luật theo đuổi kịp với sự phát triển của hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) và ĐMST. Tức là bản chất các hoạt động KHCN, ĐMST và các sản phẩm dịch vụ gắn liền với kinh tế số và ĐMST.

Tuy nhiên các hoạt động này, đến nay, đều chưa có tiền lệ, do đó tư duy trong làm luật phải vừa làm, vừa kiểm soát, vừa thúc đẩy vận hành, vừa quản trị được rủi ro. Và do hoạt động ở TTTCQT còn mới, chưa có tiền lệ nên có nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra. Ví dụ nhiều việc có rủi ro cao, không được kiểm soát chặt chẽ, thì cũng không nên ra quy định theo kiểu “cái nào không quản được là cấm”.

Mặt khác, cần nhanh chóng có các quy định pháp luật về

phương tiện số, phương thức số, DN số. Nghiên cứu để điều chỉnh về các loại hình tài sản và dịch vụ tài chính mới như tài sản số. Các loại tiền số (coin) cần nghiên cứu, cái nào chấp nhận được, cái nào chưa, cái nào phải ngăn ngừa. Muốn xây dựng được thì cơ quan làm luật phải hiểu được nó.

Để xây dựng và vận hành TTTCQT hiệu quả, TP HCM có thể học tập mô hình của Singapore. Tuy nhiên, chúng ta học hỏi nhưng phải dựa trên lợi thế cạnh tranh của Việt Nam mà Singapore chưa có như dân số đông hơn, nguồn nhân lực lớn hơn, diện tích lớn hơn. Học hỏi nhưng phải có sự khác biệt mới có khách hàng tiềm năng.

Về tư tưởng mở cửa, có thể nhận thấy Singapore mở cho người nước ngoài đến dễ dàng, nhanh chóng, thuận lợi, tạo cho nhà đầu tư sự an tâm, các thủ tục nhanh gọn, chi phí thấp, đồng thời khuyến khích ĐMST. Đây là nơi mà các DN có thể được thành lập, vận hành, sử dụng các sản phẩm tài chính mới được thực thi thí điểm và kiểm soát khởi nghiệp (startup) trong lĩnh vực tài chính được vận hành tốt.

Singapore tuy là đất nước có diện tích nhỏ nhưng cung cấp đủ các loại hạ tầng kỹ thuật cần thiết để tạo tiền đề cho các sản phẩm lớn như Cty tài chính lớn, sàn giao dịch chứng khoán lớn, các tập đoàn tài chính lớn đều có mặt. Cạnh đó, các trung tâm ĐMST, DN liên quan được khuyến khích và tạo điều kiện hoạt động, thậm chí là các dịch vụ cho con người như hệ thống y tế và dịch vụ rất tốt, khu nghỉ dưỡng, đáp ứng được cho sự phát triển của TTTCQT.

Vậy chúng cần phải học hỏi gì? Chúng ta cần nhanh chóng học hỏi cách vận hành để thu hút nhà đầu tư, thu hút các DN, các tập đoàn tài chính lớn. Thứ hai là hoàn thiện hệ thống luật theo cơ chế sandbox (dám nghĩ, dám làm, dám đột phá thí điểm các ý tưởng, các giải pháp và cách làm mới), tạo ra hạ tầng đủ mạnh. Ngoài ra, để đột phá cho phát triển kinh tế, TP HCM phải cung cấp dịch vụ, kết nối cho các DN thu hút các nhà đầu tư đến, khuyến khích các DN trong nước tiếp cận và đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế; mới trở thành động lực để phát triển kinh tế.

HÀ PHƯƠNG THẢO
(lược ghi)



● Một góc TP HCM.

minh, UBND tỉnh yêu cầu đạo lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn TCPL để quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát hơn, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở với công chức được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu.

Cộng chức tư pháp cần sắp xếp công việc khoa học, tập hợp tài liệu minh chứng với chỉ tiêu, tiêu chí do mình phụ trách từ đầu năm để không bị động, lúng túng; nâng cao chất lượng các mô hình hiệu quả, mô hình điển hình trong công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở; thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với TAND, Hội Luật gia; bố trí kinh phí cho các cá nhân thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL, chuẩn TCPL, hòa giải ở cơ sở.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tập hợp tài liệu đánh giá; đẩy mạnh công tác kiểm tra để kịp thời chỉ ra các tồn tại, hạn chế của cấp xã và đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn với từng chỉ tiêu.

THIÊN Ý

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP HCM:

Cần thiết ban hành Luật Tình trạng khẩn cấp

Ngày 19/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM tổ chức Hội thảo góp ý cho dự án Luật Tình trạng khẩn cấp. Dự kiến, dự án Luật Tình trạng khẩn cấp (TTKC) sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 sắp tới.

Góp ý tại Hội thảo, các đại biểu đều nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Luật TTKC. Ông Lê Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ TP cho biết, trong dự thảo luật mới nhất chưa có nội dung quy định trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát với TTKC. Theo ông Quang, TTKC là trạng thái mà các cơ quan chức năng bảo đảm quyền lợi cho người dân, giữ an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân, các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, trong trạng thái đặc biệt này cũng sẽ làm giảm quyền công dân, quyền con người. Nếu không có cơ quan giám sát thì việc lạm quyền, vượt quyền có khả năng xảy ra.

Vì vậy, ông Quang đề xuất các cơ quan nghiên cứu đưa cơ chế giám sát của MTTQ vào Điều 38 để quy định trách nhiệm của MTTQ trong giám sát.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM Nguyễn Vinh Huy cho rằng, về thẩm quyền ban bố TTKC, hiện nay dự thảo Luật quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan ban bố TTKC. Theo ông Huy, điều này có thể gây chậm trễ trong trường hợp khẩn cấp, cần phản ứng nhanh. Vì vậy, ông đề xuất trao quyền này cho Thủ tướng Chính phủ, còn Quốc hội sau đó có thể giám sát việc phê chuẩn, thực thi.

Đại diện Sở Công Thương TP thì nhìn nhận, qua đại dịch Covid-19 cho thấy nhiều vấn đề phát sinh, trong đó vấn đề vận chuyển. Vì vậy, cần có quy trình phối hợp để đưa những hàng hóa thiết thiết đến bà con kịp thời, trong đó có thể vận dụng KH&CN, chuyển đổi số.

Tại Hội thảo, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Hà Phước Thắng cho biết sẽ tập hợp những ý kiến góp ý để gửi đơn vị chủ trì soạn thảo và các ĐBQH trong đoàn nghiên cứu cũng như tiếp tục tham gia thảo luận tổ, hội trường Quốc hội. Ông Thắng đề nghị trong quá trình hoàn thiện, Bộ Tư lệnh TP HCM và các đơn vị liên quan phối hợp với Đoàn ĐBQH TP hoàn thiện tốt nhất dự thảo Luật để Quốc hội có thể thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới. **BUI YÊN**



● Hội thảo do Đoàn Đại ĐBQH TP HCM tổ chức. (Ảnh: Bùi Yên)

BỘ XÂY DỰNG:

Số dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư còn thấp

Bộ Xây dựng cho biết, hiện có 415 dự án nhà ở xã hội (NOXH) với quy mô 412.055 căn. Riêng trong năm 2024, số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là 113 dự án, tương đương 142.450 căn.

Việc phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án NOXH tại một số địa phương đã được quan tâm, thực hiện như TP HCM, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Bình Định...

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương có nhu cầu về NOXH cao nhưng có ít dự án được triển khai chấp thuận chủ trương đầu tư, hoặc chưa có như tỉnh Nam Định, mục tiêu đến 2025 hoàn thành 3.400 căn, tuy nhiên trong giai đoạn 2021 - 2024 chưa có dự án nào được chấp thuận chủ trương đầu tư, khởi công và hoàn thành.

Tỉnh Quảng Ninh, mục tiêu đầu tư còn lại giai đoạn 2021 - 2025 là 5.587 căn, tuy nhiên chưa có dự án được chấp thuận chủ trương mới, Thái Nguyên mục tiêu đầu tư còn lại giai đoạn 2021 - 2025 là 7.716 căn, tuy nhiên mới chấp thuận chủ trương 367 căn, tỷ lệ 4,8%.

Về số lượng dự án khởi công xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, hiện có 137 dự án với quy mô 114.618 căn. Riêng trong năm 2024 có 26 dự án với quy mô 27.819 căn đã được cấp phép, khởi công xây dựng, tăng khoảng 24% so với năm 2023, tương đương khoảng 5.420 căn.

Nhiều địa phương đã tích cực trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi công xây dựng NOXH, cụ thể như: Bắc Ninh (16 dự án, 10.686 căn), Hải Phòng (9 dự án, 15.054 căn), Đồng Nai (8 dự án, 9.047 căn), Thanh Hóa (10 dự án, 8.748 căn), Bắc Giang (5 dự án, 7.556 căn), Bình Thuận (3 dự án, 7.259 căn), Bình Định (7 dự án, 4.919 căn).

Một số địa phương có nhu cầu về NOXH nhưng dự án khởi công còn thấp, như: TP HCM (có 52 dự án, 56.552 căn được chấp thuận chủ trương đầu tư, tuy nhiên mới có 4 dự án, 2.800 căn được khởi công), Ninh Bình (có 5 dự án, 5.479 căn được chấp thuận chủ trương đầu tư, tuy nhiên chưa có dự án được khởi công), Quảng Bình (có 3 dự án, 1.329 căn được chấp thuận chủ trương đầu tư, tuy nhiên chưa có dự án được khởi công), Hưng Yên (có 10 dự án, 55.525 căn, tuy nhiên mới có 3 dự án, 2.500 căn được khởi công). **HỒNG MÁY**

HÀ NỘI:

Dự kiến khởi công xây dựng cầu Tứ Liên dịp 19/5

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo về kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại buổi họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa; xây dựng cầu Trần Hưng Đạo; xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải chủ động, linh hoạt triển khai các thủ tục, bảo đảm đủ điều kiện khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa vào dịp 19/5.

Đồng thời, ông Thanh yêu cầu sớm khởi công các dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu. Với dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP (BQLDA) khẩn trương kiểm tra, rà soát các công việc triển khai dự án, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các công việc, trình UBND TP phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

Về vị trí tuyến, phương án tuyến, chỉ giới đường đỏ phân cầu và đường dẫn phía Nghi Tàm: Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng, BQLDA phối hợp UBND các quận, huyện liên quan phối hợp, hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Đông Anh xác định cụ thể vị trí đất đã giải phóng mặt bằng để phục vụ tái định cư cho các dự án đầu tư theo chỉ đạo của UBND TP.

Về triển khai các dự án thành phần giải phóng mặt bằng, tái định cư, giao UBND các quận, huyện Tây Hồ, Long Biên, Đông Anh khẩn trương tổ chức triển khai các thủ tục thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, trình thẩm định, phê duyệt dự án bảo đảm tiến độ triển khai khởi công, thi công dự án.

Với dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, giao UBND các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên khẩn trương tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng, lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án thành phần để bảo đảm đủ điều kiện khởi công dự án trong quý II/2025.

Với dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng, BQLDA phối hợp UBND các huyện Thanh Trì, Gia Lâm khẩn trương phối hợp, hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt phương án tuyến, vị trí tuyến, hoàn thành trong tháng 3/2025. **VĂN THANH**

Khơi dậy đam mê nghiên cứu khoa học và sáng tạo kỹ thuật trong nhà trường

Với kiến thức khoa học cơ bản và một tư duy sáng tạo, đột phá, nhiều trường học đã tạo điều kiện cho các em học sinh tổ chức những "lễ hội" STEM. Đây là một cầu nối, lan tỏa vẻ đẹp của khoa học - công nghệ đến với tất cả học sinh.

"Đánh thức" vẻ đẹp của khoa học - công nghệ

Vào ngày 16/3 vừa qua, Hội chợ khoa học Science Fair 2025 đã diễn ra thành công với sự tham gia của hơn 3.000 người trên khắp địa bàn thành phố. Với chủ đề "Pixaverse" độc đáo, các em học sinh đã tái hiện những thước phim kinh điển của các bộ phim hoạt hình tuổi thơ để đem đến trải nghiệm khoa học trực quan và cuốn hút.

Được biết, Science Fair (SF) là Hội chợ khoa học phi lợi nhuận được tổ chức thường niên bởi câu lạc bộ Khoa học Society of Open Science, trực thuộc Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Qua 8 mùa, Hội chợ đã trở thành điểm đến quen thuộc của những học sinh đam mê khoa học trên toàn thành phố.

Năm nay, hội chợ lấy cảm hứng từ công viên giải trí Disneyland và mô hình trải nghiệm Universal Studios, BTC Science Fair mong muốn có thể tái hiện một "công viên giải trí khoa học", đem đến những trải nghiệm vừa học, vừa chơi bổ ích cùng các hoạt động gắn kết dành cho gia đình.

Chia sẻ với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, em Trần Phan Diệu Hương (lớp 11 Nga THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam), đồng Trưởng Ban Tổ chức cho biết, trong 2 tháng vừa qua, gần 150 thành viên trong Ban Tổ chức đã lên khung chương trình, lên ý tưởng trang trí sự kiện, tự xin kinh phí cũng như tìm kiếm và xây dựng các mô hình thí nghiệm cho Hội chợ.

Trần Phan Diệu Hương cho biết: "Quá trình chuẩn bị cho Hội chợ là cơ hội để bản thân chúng em trau dồi về cả chuyên môn và kỹ năng tổ chức sự



● Các em học sinh hào hứng tham gia Hội chợ Science Fair 2025.

kiện và chúng em đã được kết nối, thảo luận cùng những học sinh có chung đam mê khoa học trên toàn thành phố".

Vào năm 2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn) đã tổ chức Ngày hội STEM cấp huyện, với chủ đề "Khơi nguồn sáng tạo - Thắp lửa đam mê". Tham dự ngày hội có hơn 300 học sinh đại diện cho các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện và 29 trường THCS, THPT trong và ngoài tỉnh tham dự. Trong ngày hội, các em được tham gia nhiều hoạt động thú vị liên quan đến khoa học - công nghệ.

Bà Đào Thị Hồng Quyên, Giám đốc Liên minh Thúc đẩy Giáo dục STEM nhận định về những ngày hội này, đây là một cách rất sáng tạo. Giúp cho học sinh vừa có các trải nghiệm thú vị, hiểu thêm về văn hóa, đặc biệt nuôi dưỡng tình yêu khoa học - công nghệ cho các em.

Hỗ trợ học sinh áp dụng khoa học - công nghệ giải quyết vấn đề thực tế

Từ năm 2020, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông, các hoạt động giáo dục STEM được đẩy mạnh và triển khai bài bản hơn với cả ba hình thức: Bài học STEM, trải nghiệm STEM và nghiên cứu khoa học - kỹ thuật của học sinh.

Hiện tại, phần lớn các trường học đều có những hoạt động dạy học, hỗ

trợ cho học sinh trải nghiệm và nghiên cứu khoa học - công nghệ. Nhờ các hội chợ, ngày hội STEM đã "truyền lửa" tình yêu các bộ môn tự cho học sinh. Tuy nhiên, vẫn còn mặt hạn chế, khi các em chưa có nhiều ứng dụng thực tế trong cuộc sống hàng ngày.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Xuân Thành cho biết, tổ chức dạy học STEM đã khơi dậy trong giáo viên, học sinh đam mê nghiên cứu khoa học và sáng tạo kỹ thuật, giúp học sinh tiếp cận, làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học, tạo cho các em một sân chơi trí tuệ bổ ích, giáo viên có cơ hội phát huy năng lực chuyên môn, đổi mới cách đánh giá học sinh và đổi mới phương pháp dạy học, tận dụng phòng học, phòng chức năng kết hợp các thiết bị dạy học hiện đại giúp giáo viên thực hiện tốt các tiết dạy STEM.

Để học sinh có hiểu biết, ứng dụng khoa học - công nghệ sâu hơn. Đội ngũ giáo viên chính là nguồn động lực đề thúc đẩy. Vì vậy, giáo viên tích cực hơn trong nghiên cứu, tìm tòi và có những thay đổi tích cực trong việc vận dụng phương pháp dạy học theo định hướng STEM vào giảng dạy. Nhiều chủ đề được tổ chức dạy học theo định hướng giáo dục STEM, các chủ đề dạy học này hầu hết xuất phát từ các vấn đề gặp phải hằng ngày trong cộng đồng nơi các em sinh sống.

Các em học sinh hào hứng tham gia Hội chợ Science Fair 2025. Ảnh: Câu lạc bộ Society of Open Science

HƯƠNG NGỌC

Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành Công viên văn hóa lịch sử

Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào là nơi có 183 di tích gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc những năm giữa thế kỷ 20 khi Sơn Dương từng được mệnh danh là trung tâm căn cứ địa cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng và Thủ đô kháng chiến; là nơi ở, làm việc của Bác Hồ và các cơ quan Trung ương của Đảng, Chính phủ. Đề xuất của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng về việc nghiên cứu, phát triển Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành Công viên văn hoá lịch sử đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí tại buổi làm việc ngày 18/3 trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang. Theo Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng, đề Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành Công viên văn hoá lịch sử, một bảo tàng sống - nơi vừa phát triển du lịch vừa giáo dục truyền thống cho các thế hệ, cần phải nâng cấp, trùng tu, tôn tạo, gìn giữ các công trình, hạng mục trong Khu di tích.

Tháng 8/2024, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 971/QĐ-UBND phê duyệt Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, nhằm giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa lịch sử của tỉnh, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. N.A

Bắc Ninh khai quật khẩn cấp hai thuyền cổ mới phát hiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện khai quật khẩn cấp hai thuyền cổ mới được người dân phát hiện tại khu phố Công Hà, phường Hà Mãn, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một phát hiện rất có giá trị về lịch sử và văn hóa đối với vùng đất cổ Luy Lâu.



● Các thuyền được phát hiện vẫn giữ được hình dáng khá nguyên vẹn.

Trong quá trình đào ao thả cá, khi phát hiện di vật có hình dáng giống chiếc thuyền gỗ nằm sâu dưới lòng đất, người dân đã giữ nguyên hiện trường và báo chính quyền. Theo các chuyên gia khảo cổ, vị trí xuất lộ thuyền cổ nằm trên dòng sông Dâu, là một nhánh của sông Thiên Đức - sông Đuống, chảy sát với bờ thành phía tây của thành Luy Lâu.

Trong phạm vi khai quật khoảng 300m², hai chiếc thuyền nằm cách nhau khoảng 2m. Một chiếc có chiều dài khoảng 15m, rộng 2,2m; chiếc còn lại dài 14m, rộng khoảng 1,6m. Dù nằm sâu dưới lòng đất song các thuyền đang giữ được hình dáng khá nguyên vẹn.

Theo đánh giá bước đầu, đây có thể là hai thuyền chở hàng hóa trên sông Dâu, được đầu nối cố định với nhau bởi một thanh gỗ ở mũi thuyền. Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh và Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục khai quật, nghiên cứu để xác định niên đại và nghiên cứu các phương án di dời sau khi khai quật xong. DAN THANH

Đưa văn nghệ quần chúng trở thành "món ăn" tinh thần ở cơ sở

Xác định tầm quan trọng của phong trào văn nghệ quần chúng đối với cơ sở, thời gian qua, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho phong trào này. Chú trọng hướng dẫn, khuyến khích người dân tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu cho biết: Phong trào văn nghệ quần chúng có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa, đấu tranh đẩy lùi những thủ tục lạc hậu, hình thành lối sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng, huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa tại cơ sở. Thông qua phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng còn lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng các hoạt động văn hóa, văn nghệ để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Đến nay, toàn huyện đã có 535 đội văn nghệ của các thôn, bản, tiểu khu thường xuyên hoạt động. Nhằm góp phần nâng cao ý thức tự lưu giữ, các giá trị nghệ thuật trình diễn dân gian của đồng bào các dân tộc, huyện Thuận Châu còn quan tâm hỗ trợ khôi phục một số lễ hội dân tộc như: Xên Lầu Nô của dân tộc Thái; Cầu mùa của dân tộc Khơ Mú; Láng Pang Á của dân tộc La Ha...

Thời gian qua, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Thuận Châu đã hỗ trợ 4,7 tỷ đồng đầu tư các thiết chế văn hóa cho 132 nhà văn hóa bản, hỗ trợ kinh phí hoạt động

cho 23 đội văn nghệ bản. Hàng năm, huyện hỗ trợ 2 triệu đồng/đội văn nghệ ở mỗi bản mua sắm trang phục, đạo cụ biểu diễn.

Thường xuyên cử cán bộ có chuyên môn phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho những người làm công tác văn hóa, văn nghệ ở các xã, thị trấn, các hạt nhân văn nghệ ở bản. Để nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần cho người dân, định kỳ tổ chức các cuộc thi, hội diễn văn nghệ quần chúng cấp xã, cấp huyện.

Đặc biệt, thông qua các buổi giao lưu, biểu diễn văn nghệ quần chúng ở cơ sở, các tuyên truyền viên, biên đạo múa còn kết hợp tuyên truyền đến đồng bào các dân tộc những tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa, cũng như vận động bà con không sinh con thứ ba, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong tang ma, cưới hỏi gây tốn kém... QUỐC ĐỊNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phúc, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 - 0948.68.99.86.

Bên có tài sản bán đấu giá: Agribank C/n Gia Định (110 Phạm Ngũ Lão, P.1, Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 17/4/2025 tại số 03 Lý Văn Phúc, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM.

Tài sản đấu giá: Đất giá Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 567, tờ bản đồ số: 67 tọa lạc tại P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM; DT: 60,8m²; HTSD: riêng; MĐSD: Đất ở tại đô thị; THSD: Lâu dài. Giá khởi điểm: 3.041.577.000 đồng. Người mua có trách nhiệm nộp thuế GTGT nếu có. Tiền đặt trước: 304.157.000 đồng.

Thời gian đăng ký: Liên tục từ 08 giờ ngày 20/3/2025 đến 17 giờ ngày 14/4/2025 (trong giờ hành chính các ngày làm việc);

Địa điểm đăng ký: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phúc, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM.

Điều kiện đăng ký: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 SDBS 2024 và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).

Cách thức đăng ký: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định.

(Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN

Kiên trì tuyên truyền để kéo giảm hành vi vi phạm nồng độ cồn

Chỉ sau hơn 2 tháng, bức tranh giao thông trên cả nước đã có sự thay đổi tích cực, đặc biệt giảm sâu các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Tuy nhiên, một số vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến nồng độ cồn vẫn diễn ra, cho thấy cần có biện pháp mạnh mẽ hơn để xử lý triệt để vấn đề này.

Vi phạm giảm sâu, tai nạn "hạ nhiệt"

Kể từ khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, tình hình giao thông tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tạo nên những điểm sáng trong bức tranh giao thông.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, từ ngày 1/1 đến 14/3, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã phát hiện và xử lý hơn 587.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đáng chú ý, số vụ vi phạm nồng độ cồn giảm mạnh nhất với 121.861 trường hợp bị xử lý, giảm 115.468 trường hợp (48,7%) so với cùng kỳ. Vi phạm tốc độ cũng giảm đáng kể với 138.725 trường hợp, thấp hơn 74.919 trường hợp (35,1%) so với cùng kỳ năm trước.

Song song với việc giảm mạnh các vi phạm, tình hình tai nạn giao thông cũng có xu hướng "hạ nhiệt", khi số vụ tai nạn giảm đáng kể trên cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm trước và giai đoạn trước liền kề. Trong 2,5 tháng qua, cả nước ghi nhận 3.535 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1.933 người thiệt mạng và 2.436 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giảm 1.635 vụ (-31,62%), số người chết giảm 290 người (-13,05%) và số người bị thương giảm 1.621 người (-39,96%).

Đánh giá về kết quả này, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho rằng, sự quyết liệt trong



● Hiện trường vụ tai nạn nữ tài xế lái ô tô Mercedes tông 10 xe máy ở ngã tư Thủ Đức (TP HCM) liên quan đến nồng độ cồn. (Ảnh: Minh Hòa)

thực thi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã góp phần thay đổi cục diện giao thông. Bằng cách tác động mạnh tới ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từ đó thay đổi căn bản nhận thức, hành vi, giúp dần hình thành thói quen chấp hành luật lệ, hướng tới một văn hóa giao thông an toàn, văn minh hơn, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Ngăn chặn "ma men" gây nổi đầu

Trong số những kết quả đạt được, sự sụt giảm mạnh mẽ của vi phạm nồng độ cồn là một trong những chuyển biến nhận được nhiều sự quan tâm từ người dân, bởi nồng độ cồn một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông. Có thể khẳng định, đây là thành quả xứng đáng sau nhiều năm cơ quan quản lý nhà nước kiên trì xây dựng và ban hành các quy định nghiêm ngặt về việc cấm sử dụng rượu, bia khi lái xe.

Tuy nhiên, đáng lo ngại là các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến nồng độ cồn vẫn tiếp tục diễn ra, những vụ tai nạn này không chỉ gây ra những hậu quả đau lòng về tính mạng, sức khỏe của những người gặp tai nạn, mà còn để lại những hệ lụy hết sức nặng nề đối với gia đình các nạn nhân cũng như toàn xã hội.

Trao đổi với truyền thông mới đây, ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, từ các nghiên cứu

trong nước và quốc tế, số liệu điều tra nguyên nhân tai nạn đều chỉ ra 2 trong số các nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn giao thông đó là nồng độ cồn và tốc độ. Trong những năm qua, Việt Nam đã kiên trì xây dựng, ban hành các quy định về cấm sử dụng rượu, bia khi lái xe, đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các chuyên đề kiểm tra, các chiến dịch trong các đợt cao điểm, lễ, Tết... của các lực lượng chức năng góp phần thay đổi nhận thức và hình thành văn hóa giao thông. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 78% người dân đồng tình với việc siết chặt kiểm tra nồng độ cồn, nhưng vẫn có khoảng 22% cho rằng "uống một chút không sao".

Điều này cho thấy, bên cạnh xử phạt, chúng ta cần tiếp tục đổi nhận thức một cách bền vững. Bên cạnh việc kiên quyết xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ đối với các hành vi lái xe sau khi uống rượu, bia nhằm bảo đảm an toàn cho tất cả những người tham gia giao thông, cơ quan chức năng cũng cần kiên trì và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để kéo giảm hành vi vi phạm nồng độ cồn. Thông điệp "Đã uống rượu, bia - Không lái xe!" phải trở thành lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, nhắc nhở mọi người về cái giá đắt phải trả chỉ vì một ly bia hay rượu khi lái xe: "Chỉ một lượng nhỏ rượu, bia cũng có thể làm suy giảm khả năng lái xe và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng".

LINH CHI

Giữ nguyên chính sách ưu tiên khu vực liên quan đến thi tốt nghiệp THPT năm 2025 khi sáp nhập tỉnh, thành phố

Một trong những vấn đề được nhiều phụ huynh, thí sinh (TS) quan tâm gần đây liên quan đến thông tin sáp nhập các tỉnh, thành phố, phân chia lại địa giới hành chính sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chính sách ưu tiên khu vực khi xét tuyển đại học. Theo PGS.TS Nguyễn Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đây là vấn đề đã được Bộ GD&ĐT đặt ra. Đến thời điểm này, đối với tuyển sinh đại học, toàn bộ các điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và các phương án ưu tiên vẫn đang áp dụng theo quy chế của những năm trước. Việc xét tuyển sinh đại học được bắt đầu vào tháng 7 hằng năm. Vì vậy, Vụ Giáo dục Đại học sẽ tham mưu cho lãnh đạo Bộ GD&ĐT về hướng xử lý có độ trễ trong áp dụng chính sách với trường hợp việc sáp nhập của các địa phương diễn ra trước thời điểm các trường xét tuyển. Theo đó, các chế độ chính sách, phương án ưu tiên sẽ vẫn được giữ nguyên trong mùa tuyển sinh năm 2025 nhằm bảo đảm quyền lợi cho TS.

Liên quan đến kiến nghị của nhiều địa phương về việc điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vào đầu tháng 6 (thay vì cuối tháng 6 như hiện nay), thì tại thời điểm hiện tại, Bộ GD&ĐT chưa có thông tin về vấn đề này. Tuy nhiên, Bộ luôn chuẩn bị các phương án linh hoạt, phụ thuộc vào điều kiện khách quan. Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn được chuẩn bị từ sớm, từ xa. Đây là kỳ thi cấp quốc gia, diễn ra đồng thời tại 63 tỉnh, thành phố, vì vậy không có việc mỗi địa phương tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp ở thời điểm khác nhau. Nếu có dịch chuyển, lịch thi dự kiến sẽ diễn ra cùng một thời điểm. Hiện nay, công tác chuẩn bị thi đã được phân cấp về địa phương. Do vậy, việc dịch chuyển lịch thi phải được tính toán kỹ, tinh thần chung phải ít ảnh hưởng đến toàn hệ thống, nhất là với học sinh.

Bên cạnh đó, những năm trước, các TS được mang theo Atlas vào phòng thi tốt nghiệp trong giờ thi môn Địa lý và xem đây là một công cụ hỗ trợ đắc lực khi làm bài thi môn này, thì theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2025, một trong những điểm mới cần lưu ý tới TS đó là không được mang Atlas Địa lý Việt Nam vào phòng thi. Theo Bộ GD&ĐT, có 2 lý do cơ bản: Thứ nhất, khác với trước đây, chỉ có Atlas của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, hiện nay có nhiều loại Atlas, gây khó khăn cho việc biên soạn đề thi. Thứ hai, quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 đã nâng điểm quá trình học tập ở THPT (học bạ) khi xét tốt nghiệp lên 50%, nhiều kỹ năng (trong đó có sử dụng Atlas) đã được rèn luyện trong quá trình học tập. Vì vậy, đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 môn Địa lý, các câu hỏi yêu cầu sử dụng Atlas cũng không còn; thay vào đó, các dữ kiện liên quan đến bản đồ sẽ được diễn giải bằng chữ hoặc thể hiện trong hình ảnh đề thi.

Tuy nhiên, với các TS học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nhưng chưa tốt nghiệp, năm nay, Bộ GD&ĐT vẫn sẽ tổ chức xây dựng một bộ đề thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (tương tự như đề thi năm 2024 và các năm trước đó) cho đối tượng này. MAI CHI

Cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ khuyết tật đầu tiên tại Việt Nam

Cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ khuyết tật đầu tiên tại Việt Nam - Hoa hậu Trăng Khuyết 2025 (Miss Crescent Moon Vietnam 2025) do Công ty CP Truyền hình Du lịch Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam và Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Bình Dương tổ chức không chỉ là một sân chơi tôn vinh nhan sắc, tài năng và nghị lực của phụ nữ khuyết tật, cuộc thi còn là một phong trào xã hội đầy tính nhân văn, khẳng định giá trị của những người phụ nữ đặc biệt trong đời sống hiện đại.

Theo Ban Tổ chức thông báo tại cuộc họp báo ngày 19/3, cuộc thi mở rộng cho tất cả phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi từ 18 - 45 có khiếm khuyết trên cơ thể nhưng sở hữu tài năng, sức khỏe tốt, ý chí vươn lên trong cuộc sống. Các thí sinh tham gia không chỉ thể hiện nhan sắc mà còn phải chứng minh bản lĩnh, tài năng qua nhiều vòng thi gay cấn: sơ khảo, bán kết và chung kết. Đặc biệt, họ sẽ được đào tạo các kỹ năng trình diễn, thuyết trình, giao tiếp để tự tin hơn trong hành trình chinh phục vương miện. Năm nay, Ban Tổ chức đặt ra cơ cấu giải thưởng giá trị lên đến 500 triệu đồng cho danh hiệu Hoa hậu, bao gồm tiền mặt, hiện vật và hiện kim. Bên cạnh đó, Hoa hậu Trăng Khuyết còn có cơ hội trở thành đại sứ thương hiệu, tham dự các sự kiện lớn và nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức.

Vòng sơ khảo sẽ diễn ra vào ngày 01/5/2025, tiếp theo là vòng bán kết vào 02/5/2025 và chung kết vào 03/5/2025 tại Nhà hát Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Bình Dương. Đặc biệt, cuộc thi còn có sự đồng hành của nhiều đại sứ truyền thông uy tín như Quán quân Vàng Trăng Khuyết 2019 Bê Thị Băng, Hoa hậu thời trang quốc tế Hồ Nguyễn Kim Sỹ... N.THƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 - 0948.68.99.86.

Bên có tài sản bán đấu giá: Agribank C/n Gia Định (110 Phạm Ngũ Lão, P.1, Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 17/4/2025 tại số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM.

Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: QSDĐ QSHN và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 681/26/38 Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM (nơi có tài sản); DTKV: 98,1m2; MBSĐ: Đất ở tại đô thị; Loại nhà ở: riêng lẻ; DTXD: 67m2; DT sàn: 198,9m2; Cấp hạng: Cấp 3. Giá khởi điểm: 8.754.250.000 đồng - Tiền đặt trước: 875.425.000 đồng.

Thời gian đăng ký: Liên tục từ 08 giờ ngày 20/3/2025 đến 17 giờ ngày 14/4/2025 (trong giờ hành chính các ngày làm việc); Địa điểm đăng ký: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM.

Điều kiện đăng ký: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 SDBS 2024 và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).

Cách thức đăng ký: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định.

(Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN

Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị công an xử lý "cò" nhà ở xã hội

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản kiến nghị Công an Thành phố Hà Nội tăng cường rà soát, xử lý môi giới nhận khai, nộp hồ sơ mua nhà xã hội trái quy định.

Thời gian qua, nhiều dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội đã được khởi công. Tuy chủ đầu tư chưa tổ chức nhận hồ sơ nhưng trên các hội nhóm, nhiều môi giới, sàn bất động sản đã nhận làm thủ tục trọn gói hay bán "sắt ngoại giao". Tùy theo vị trí của dự án, môi giới chào mức phí, tiền chèn từ hàng trăm triệu tới cả tỷ đồng.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản kiến nghị Công an Thành phố Hà Nội tăng cường chỉ đạo Công an cấp xã (nơi có dự án nhà ở xã hội) rà soát, xử lý môi giới lợi dụng nhận kê khai, nộp hồ sơ mua hoặc thuê hoặc thuê mua trái quy định pháp luật.

Sở Xây dựng cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ xác nhận điều kiện về nhà ở thuận tiện. UBND cấp xã hỗ trợ người dân trong việc xác nhận các điều kiện về nhà ở, thu nhập, vay vốn ưu đãi.

Sở Xây dựng lưu ý người dân nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư, không qua các đối tượng môi giới, sàn giao dịch bất động sản trung gian. Trước khi nhận



● Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị công an xử lý "cò" nhà ở xã hội.

(Ảnh minh họa: Hồng Thương)

hồ sơ, chủ đầu tư báo cáo để Sở đăng thông tin công khai trên trang thông tin điện tử về dự án, giá bán...

Hiện tại, Hà Nội có một dự án nhà ở xã hội sẽ tiếp nhận hồ sơ mua, thuê, thuê mua căn hộ từ quý cuối năm nay, thuộc khu đô thị mới Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Giá bán tạm tính khoảng 25 triệu đồng/m². Dự án có 440 căn, trong đó 365 căn là nhà ở xã hội, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

2 dự án khác đang được triển khai tại huyện Đông Anh đều chưa công bố thông tin về thời điểm nhận hồ sơ và giá bán. Trong đó, Thăng Long Green City ở khu đô thị mới Kim Chung được khởi công đầu tháng 3 với quy mô hơn 2.000 căn. Khu nhà ở xã hội thuộc xã Uy Nỗ bắt đầu xây dựng từ cuối năm 2024.

Trước đó, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

đã phát đi cảnh báo lừa đảo bán nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội NO1 Hạ Đình (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

UDIC thông tin, dự án được khởi công ngày 5/12/2024. Dự án đang được tiến hành thi công xây dựng phần cọc, dự kiến mở bán quý IV năm nay; hoàn thành đưa vào sử dụng vào quý IV/2027.

Tuy nhiên, gần đây, một số trang thông tin bất động sản, các hội nhóm giao dịch bất động sản thường xuyên đăng tải thông tin về việc mở bán, tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở, tư vấn, đặt cọc mua nhà tại dự án là giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân.

Liên danh chủ đầu tư khẳng định không ký bất kỳ hợp đồng hoặc ủy quyền tư vấn, đặt cọc, phân phối nhà ở tại dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1 Hạ Đình.

HỒNG THƯƠNG

Đắc Lắc: Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ dự án hồ chứa nước hơn 4.000 tỉ đồng

Các cơ quan chức năng của tỉnh Đắc Lắc được giao nhiệm vụ cung cấp tài liệu liên quan đến dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng theo yêu cầu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an.

Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đắc Lắc cung cấp các văn bản liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường trong quá trình thực hiện dự án.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Công ty Hoàng Dân cùng một số đơn vị, địa phương liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, Bộ Công an đã yêu cầu UBND tỉnh Đắc Lắc cung cấp: Các văn bản của các sở, ban, ngành như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh... liên quan đến quá trình thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án. Danh sách các đơn vị, cá nhân tham gia vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. Các tài liệu liên quan đến phương án bồi thường, quy trình thẩm định, xác định nguồn gốc đất, danh sách những người nhận tiền bồi thường. Hồ sơ về việc bàn giao và đưa vào sử dụng các hạng mục công trình thuộc dự án.

Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt vào tháng 5/2009, với tổng vốn đầu tư ban đầu gần 3.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư đã tăng lên hơn 4.400 tỉ đồng. **NHẬT MINH**

Hà Tĩnh tạm dừng chỉnh lý biến động đất đai, đợi chủ trương sáp nhập mới

Ngày 19/3, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chỉ đạo các địa phương và cơ quan chuyên môn tạm dừng việc chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đợi chủ trương sáp nhập xã và bãi bỏ cấp huyện, tránh việc phải chỉnh lý lại sau này.

Lý do của việc dừng là để nhằm giảm bớt thủ tục cho người dân, khi sắp tới sẽ bãi bỏ cấp huyện và tiếp tục sáp nhập một số xã. Riêng với những trường hợp cần chỉnh lý gấp để làm các thủ tục vẫn được xem xét giải quyết. Trong 3 tháng đầu năm 2025, việc chỉnh lý bia đất được các huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh thực hiện sau khi phần lớn các xã của huyện Lộc Hà cũ được nhập về Thạch Hà; một số xã của huyện Cẩm Xuyên và xã Hộ Độ của huyện Lộc Hà cũ được nhập về thành phố Hà Tĩnh, một số phường ở thành phố Hà Tĩnh được sáp nhập. Theo đó đến nay, tại huyện Thạch Hà, Văn phòng đăng ký đất đai đã chỉnh lý được 5/11 xã, với 7.200 bia đất trong kế hoạch. Còn tại thành phố Hà Tĩnh đã hoàn thành chỉnh lý bia đất của 10/20 xã, phường, với tổng 13.550 bia. Việc chỉnh lý sẽ tiếp tục thực hiện sau khi các đơn vị hành chính mới được sắp xếp.

HỮU ANH

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Có phải ký lại hợp đồng mới với người lao động sau sáp nhập?

● **Bạn Hữu Anh (Hà Nội) hỏi:** Tôi đang là lái xe tại một cơ quan. Vừa qua, cơ quan sáp nhập với một đơn vị khác và có tên gọi mới. Vậy, cơ quan có phải thanh lý hợp đồng lao động rồi ký lại hợp đồng mới với người lao động hay vẫn giữ nguyên hợp đồng trước đây?

Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Khi doanh nghiệp tiến hành sáp nhập, một trong những vấn đề quan trọng cần xem xét là việc xử lý hợp đồng lao động của nhân viên. Theo quy định pháp luật hiện hành, cụ thể là Bộ luật Lao động 2019, việc có cần ký lại hợp đồng lao động mới sau khi sáp nhập hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Theo Điều 43 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, như sau:

Trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng phương án



● Luật sư Hoàng Trọng Giáp.

sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này.

Người sử dụng lao động hiện tại và người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm thực hiện phương án sử dụng lao động đã được thông qua.

Người lao động bị thôi việc thì được nhận trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật này.

Như vậy, trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp, nếu việc sáp nhập ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao

động, người sử dụng lao động phải xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện phương án đó. Điều này nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động trong quá trình chuyển đổi.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 44 Bộ luật Lao động 2019, trong trường hợp sáp nhập mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, người sử dụng lao động phải xây dựng phương án sử dụng lao động. Phương án này bao gồm các nội dung như: Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian; Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu; Số lượng và danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động; Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

Phương án này phải được thông qua sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm thực hiện phương án sử dụng lao động đã được thông qua.

Tiếp đó, theo quy định pháp luật, sau khi sáp nhập, người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các

hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động của doanh nghiệp bị sáp nhập. Điều này có nghĩa là hợp đồng lao động hiện tại vẫn tiếp tục có hiệu lực và không bắt buộc phải ký lại hợp đồng lao động mới. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, các bên có thể thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động để phù hợp với tình hình mới.

Mặt khác, việc người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động của doanh nghiệp bị sáp nhập, điều này bao gồm việc bảo đảm các quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo hợp đồng lao động và pháp luật lao động hiện hành. Nếu có sự thay đổi về điều kiện làm việc, người sử dụng lao động kế tiếp phải thỏa thuận với người lao động và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động theo quy định.

Tóm lại, sau khi sáp nhập doanh nghiệp, người sử dụng lao động kế tiếp không bắt buộc phải ký lại hợp đồng lao động mới với người lao động. Tuy nhiên, nếu có sự thay đổi về điều kiện làm việc hoặc các nội dung khác trong hợp đồng lao động, các bên có thể thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động để phù hợp với tình hình mới. Việc này nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

THƯƠNG THƯƠNG - MINH ĐỨC

SỢM NGẪN CHẶN BUÔN LẬU THUỐC LÁ TRONG KHU VỰC ASEAN

Liên minh Xuyên quốc gia chống buôn lậu hàng giả (TRACIT) ước tính, thuốc lá lậu chiếm khoảng 15% tổng lượng tiêu thụ thuốc lá tại ASEAN. Thực trạng này đòi hỏi các quốc gia trong khu vực phải sớm chung tay tìm ra giải pháp ngăn chặn.

Bài 1: Nhức nhối thực trạng buôn lậu thuốc lá tại ASEAN



● Bà Liyana Othman, Giám đốc Vận động chiến dịch cấp cao, Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN để cập đến tác động của thuốc lá lậu lên Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 tại sự kiện. (Ảnh: PV)

Theo một báo cáo của TRACIT, các hình thức buôn lậu bất hợp pháp trên toàn thế giới - bao gồm buôn lậu nông sản, rượu, thủy sản, lâm nghiệp, dầu mỏ, thuốc trừ sâu, thuốc lá và động vật hoang dã đều gây ra tổn thất kinh tế, mất sinh kế và thất thu thuế ước tính lên đến khoảng 2,2 nghìn tỷ USD. Đối với khu vực ASEAN, buôn lậu bất hợp pháp làm suy yếu 3 trụ cột chính trong Tầm nhìn của Cộng đồng ASEAN - gồm Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC).

TRACIT cũng ước tính, thuốc lá lậu chiếm khoảng 15% tổng lượng tiêu thụ thuốc lá tại ASEAN.

Nạn buôn lậu đang bị "bình thường hóa"

Tình trạng buôn lậu trái phép các sản phẩm thuốc lá tại ASEAN còn được thể hiện qua số liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ như tại Thái Lan, theo Khảo sát Bao thuốc lá rộng quý III/2024, cứ 4 điều thuốc lá tại Thái Lan thì có 1 điều (25%) là thuốc lá lậu. Con số này tương đương với khoảng 700 container, gây thiệt hại hơn 28 tỷ baht Thái Lan cho nền kinh tế - bao gồm 22 tỷ baht do thất thu thuế và 6 tỷ baht ảnh hưởng đến cộng đồng các doanh nghiệp thuốc lá, nhà sản xuất và nhà bán lẻ.

Một nghiên cứu trực tuyến cho thấy các kẻ khủng bố và mạng lưới khủng bố tại Thái Lan thu nguồn tài trợ từ hành vi buôn lậu thuốc lá trái phép. Thái Lan cũng là nơi trung chuyển để vận chuyển thuốc lá từ Việt Nam đến Kelantan (Malaysia) qua quận Tak Bai ở Narathiwat (TH). Quốc gia này cũng đóng vai trò là nơi trung chuyển thuốc lá từ Campuchia sang Ấn Độ.

Đặc biệt, dù Thái Lan đã cấm thuốc lá thể hệ mới (TLTHM) trong 10 năm qua, nhưng qua khảo sát trong chuyến đi thực tế tại Thái Lan hồi đầu tháng 3, chúng tôi nhận thấy thuốc lá mới vẫn được bán trên các con đường, khu phố Nana, Asok, Huay Kwang hoặc các khu chợ sầm uất Chatuchak, Bangsue. Tuy nhiên, do vưa có "lệnh bố ráp" theo đợt, nên họ tạm cất hàng vào, không trưng bày quá nhiều trong những ngày kiểm tra cao điểm.

Một tờ báo địa phương cho biết, có hơn

500 chợ và cửa hàng bất hợp pháp tại Bangkok công khai bán thiết bị cùng dung dịch thuốc lá điện tử, ngoài ra còn có nhiều cửa hàng bán trực tuyến. Đây là một hoạt động kinh doanh ngầm với giá trị nhập khẩu hàng lậu ước tính lên tới 5 tỷ baht mỗi năm. Dữ liệu từ các cuộc thanh tra thực địa của Cục Bảo vệ người tiêu dùng (OCPB) và lực lượng đặc nhiệm phát hiện ra rằng các mặt hàng lậu này được phân phối từ các kênh nhập khẩu lớn thông qua các trạm kiểm soát biên giới.

Ông Rodney J. Schaddee Van Dooren, Trưởng Bộ phận Phòng, chống buôn lậu, Tập đoàn Philip Morris International (PMI) cho hay, dù có lệnh cấm TLTHM nhưng biện pháp thực thi không chặt chẽ, mọi người đã sử dụng thuốc lá điện tử từ rất lâu, khiến việc tương đồng về chuyên "bình thường hóa" tại Thái Lan khi so với Việt Nam. Đó là tại Việt Nam, nhãn hiệu thuốc lá điều Jet và Hero đã được nhập lậu vào Việt Nam từ quá lâu đến mức trở thành "điều bình thường".

Thiệt hại hàng tỷ đô do thuốc lá lậu

Nhiều chuyên gia lý giải, sự chênh lệch lớn về giá bán và mức thuế giữa các nước ASEAN đã kích cầu cho nạn buôn lậu và trốn thuế. Chẳng hạn như mức thuế của các sản phẩm thuốc lá ở các nước như Singapore, Malaysia và Thái Lan nằm ở mức cao, khiến kích thích nhu cầu mua thuốc lá lậu với mức giá rẻ hơn. Trong khi đó, việc kiểm soát biên giới lỏng lẻo, nạn tham

Trong thông điệp gửi đến sự kiện Buôn lậu thuốc lá trong khu vực ASEAN, Tổng Giám đốc TRACIT Jeff Hardy một lần nữa nhấn mạnh, mức độ nguy hại của vấn đề buôn lậu là quá lớn. Theo ông, nạn buôn lậu gây suy yếu cả 3 trụ cột của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN, chẳng hạn như ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế hay mức độ gắn kết xã hội. Đến khi ASEAN bắt đầu xây dựng tầm nhìn cho giai đoạn tiếp theo, vấn đề này vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Vì vậy, việc lên kế hoạch cho Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN tiếp theo chính là thời điểm hoàn hảo để đưa cuộc chiến chống buôn lậu trái phép trở thành một ưu tiên hàng đầu.

những, lạm dụng các khu thương mại tự do (FTZ) và các loại thuốc lá "trắng" (thuốc lá được sản xuất hợp pháp theo quy định trong nước, nhưng lại nhằm mục đích buôn lậu trái phép qua các quốc gia khác) tiếp tục gia tăng nạn buôn lậu. ASEAN là khu vực có đường biên giới mờ và chính điều này tiếp tay cho dòng chảy thuốc lá lậu thiếu kiểm soát.

Bên cạnh phân tích một số nguyên nhân của thực trạng buôn lậu thuốc lá, tại sự kiện Buôn lậu thuốc lá trong khu vực ASEAN được tổ chức tại Thái Lan mới đây, bà Liyana Othman, Giám đốc Vận động chiến dịch cấp cao, Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN cũng đề cập đến tác động của thuốc lá lậu lên Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 trên nhiều khía cạnh. Theo bà Othman, một nghiên cứu năm 2017 cho biết, tổn thất doanh thu thuế của toàn ASEAN do nạn buôn lậu thuốc lá ước tính lên đến 2,9 tỷ USD. Mỗi đe dọa cho an ninh chính trị là việc tiền đổ vào túi của các băng tội phạm có tổ chức. Từ góc độ kinh tế, đây là một khoản mất mát rất lớn về mặt doanh thu thuế. Và cuối cùng, đối với trụ cột văn hóa - xã hội, nạn này làm suy yếu chính sách của Chính phủ nhằm kiểm soát việc kinh doanh sản phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe và an sinh của người dân... P.V

THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ TÀI SẢN

Công ty đầu giá Hợp danh Bảo Phong tổ chức Phiên đấu giá số: 03.05/2025/DGBP

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 40(1p), tờ bản đồ số 27, diện tích 132.5m2 (diện tích trên GCN là 141.5m2), địa chỉ Số 1, tổ 27, Căn hộ 07 + Căn hộ 08 nhà D TTDQ Cục Quản Nhu (Nay là số 166 và 168 Nguyễn Đình Hoàn), phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 546343, số vào sổ cấp GCN: CH6137/QĐ-UBND/2013/1926 do UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội cấp ngày 27/12/2013 cho bà Bạch Thị Huyền. (Chi tiết tài sản đấu giá theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 15/01/2025 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy).

Giá khởi điểm của tài sản là: 32.605.666.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, sáu trăm linh năm triệu, sáu trăm sáu mươi sáu nghìn đồng). Giá khởi điểm của bao gồm thuế VAT (nếu có), phí lệ phí để làm thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng, sở hữu tài sản. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế VAT (nếu có) và các khoản phí, lệ phí để làm thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng, sở hữu tài sản theo quy định. Việc nộp các loại thuế thực hiện theo quy định của Luật Thuế. Người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục để đăng ký sang tên quyền sử dụng, sở hữu tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Hình thức đấu: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Bước giá: 100.000.000 đồng/01 bước giá (Một trăm triệu đồng/01 bước giá).

Thời gian và địa điểm bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00' ngày 21/4/2025 (trong giờ hành chính) tại Chi Cục Thi hành án dân sự Quận Cầu Giấy.

Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/ hồ sơ.
Số tiền đặt trước: 6.500.000.000 đồng (Sáu tỷ, năm trăm triệu đồng).
Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00' ngày 21/4/2025, khách hàng chuyển tiền vào số tài khoản: 8600888999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Hà Nội - Đơn vị thu hướng Công ty đầu giá Hợp danh Bảo Phong. (Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải bảo "cố" về tài khoản Công ty chậm nhất vào lúc 17h00' ngày 21/4/2025).
Khách hàng đã mua hồ sơ tự liên hệ xem tài sản hoặc đăng ký xem tài sản, hồ sơ tài sản cùng Công ty các ngày 08/4/2025 & 09/4/2025 & 10/4/2025, xem tại địa chỉ bất động sản nêu trên.
Thời gian, địa điểm tổ chức Phiên đấu giá: 10h00' ngày 24/4/2025 tại Công ty đầu giá Hợp danh Bảo Phong. (Trường hợp lương người đăng ký tham gia đấu giá đồng, Công ty có thể sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế).
Nguồn gốc tài sản: Là tài sản kê biên đảm bảo THA của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy, tp Hà Nội. Lưu ý: Theo Khoản 5 Điều 101 Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014: "Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá".
Điều kiện tham gia mua tài sản đấu giá: Các cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn và thực hiện đầy đủ nội quy, Quy chế đấu giá Công ty ban hành.

Liên hệ: Công ty đầu giá Hợp danh Bảo Phong: Tầng 5 và 6, số 167 An Trạch, phường 0 Chợ Dưa, quận Đống Đa, Hà Nội, khách hàng trước khi đến mua hồ sơ vui lòng liên hệ ĐT: 0984 135 369 để được hướng dẫn chi tiết.

CÔNG TY ĐẦU GIÁ HỢP DANH BẢO PHONG

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC BÁN NỢ

Kính gửi: Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH đầu tư và xuất nhập khẩu Phúc Khang (Khách hàng)

Ông Phạm Anh Thiệu (Chủ tài sản)

Ông Khổng Phi Long, bà Đinh Thị Lan, anh Khổng Thanh Sơn, anh Khổng Phi Hữu (Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan)

Ông Khổng Phi Hồ, bà Nguyễn Thị Hiền, chị Khổng Hà Vy (Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan)

Bà Bùi Kim Oanh, chị Khổng Thanh Loan, cháu Nguyễn Ngọc Minh Châu, cháu Nguyễn Ngọc Thanh Vân (Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan)

Bà Đặng Thị Vân Dung (Bên mua nợ)

Căn cứ Hợp đồng mua bán nợ số 28039752/2014/HTY ngày 01/4/2014 giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam và Công ty TNHH đầu tư và xuất nhập khẩu Phúc Khang, Khế ước nhận nợ và cam kết trả nợ số 302 ngày 3/4/2014, Thỏa thuận chung về điều khoản, điều kiện trong việc cung cấp và sử dụng các khoản tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam mà số ĐKTD 002 ngày 01/4/2014 giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam và Công ty TNHH đầu tư và xuất nhập khẩu Phúc Khang.

Căn cứ Hợp đồng mua bán nợ số 1203/2025/HĐMBN/TCB ký ngày 12/03/2025 giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam và bà Đặng Thị Vân Dung (Bên mua nợ).

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) xin gửi tới Quý Chi cục, Khách hàng, Chủ tài sản, Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và bà Đặng Thị Vân Dung lời chào trân trọng!

Bảng bán này, Ngân hàng chúng tôi trân trọng thông báo về việc đã bán khoản nợ (không bao gồm lãi phạt) của Công ty TNHH đầu tư và xuất nhập khẩu Phúc Khang tại Techcombank cho bà Đặng Thị Vân Dung. Thông tin chi tiết về khoản nợ được bán như sau:

S T	Số kê hoặc	Số tiền vay	Ngày giải ngân	Ngày đáo hạn	Nợ gốc	Dư nợ bán (ĐVT: đồng)		
						Nợ lãi (không bao gồm lãi phạt) (tính đến ngày 15/01/2025)	Lãi phát sinh	
						Nợ lãi trong hạn	Nợ lãi quá hạn	
1	302	2.690.000.000	03/04/2014	03/08/2014	39.717.583	0	1.220.675.875	và lãi phát sinh kể từ ngày 16/01/2025 (không bao gồm tiền nợ gốc cho đến khi thanh toán xong toàn bộ khoản nợ.
Tổng cộng						1.260.393.458 đồng		

Tài sản bảo đảm kèm theo khoản nợ được bán nêu trên là: Căn hộ tại địa chỉ số 204-B8 Tập thể bệnh viện Bạch Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Căn hộ là tài sản gắn liền với đất của thửa đất có diện tích sử dụng chung 209.5m2, mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 221652, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CH 01427/8727.2013.QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội cấp ngày 09/10/2013 cho đồng sở hữu là ông Khổng Phi Long và ông Khổng Phi Hồ. Đăng kí sang tên cho ông Phạm Anh Thiệu ngày 12/03/2014 tại Phòng tài nguyên và môi trường quận Đống Đa, Hà Nội.

Như vậy, toàn bộ quyền chủ nợ và quyền sở hữu đối với Khoản nợ nêu trên sẽ được chuyển giao từ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam sang cho:

Bà Đặng Thị Vân Dung (Bên mua nợ) - Căn cước công dân số 027303004170 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 06/12/2023.

Chúng tôi trân trọng thông báo để Quý cơ quan, Khách hàng, Chủ tài sản, Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và bà Đặng Thị Vân Dung được biết và thực hiện chuyển các giao dịch liên quan đến khoản nợ nêu trên sang bà Đặng Thị Vân Dung (Bên mua nợ).

Trân trọng thông báo!

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC KHÔNG CÓ NGƯỜI THAM GIA ĐẦU GIÁ

Căn cứ khoản 1 Điều 104 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ Quyết định Thi hành án theo yêu cầu số 105/QĐ-CCTHADS ngày 22/6/2021 và Thông báo về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án số 1236/TB-CCTHADS ngày 20/9/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 04/QĐ-CCTHADS ngày 22/11/2024 và Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 04/12/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Thanh Hóa.

Căn cứ Công văn số 41/CV-TTĐG ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa V/v đấu giá không thành.

Căn cứ Thông báo số 298/TB-CCTHADS ngày 19/3/2025 của Chi cục THADS TP. Thanh Hóa về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành.

Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa thông báo cho: Người phải thi hành án: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phúc Thành, địa chỉ: Số 171 Thành Thái, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Cao Sơn Hòa - Giám đốc công ty. Nội dung thông báo: Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/2025/HDDVĐG ngày 06 tháng 02 năm 2025, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa đã thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, tổ chức đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phúc Thành để đảm bảo việc thi hành án.

Tài sản đấu giá: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Tại

thửa đất số: 24, tờ bản đồ số 23; địa chỉ: Số nhà 171 Thành Thái, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 099214, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H02332 ĐT QSDĐ/2289 QĐ-CT do Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa cấp ngày 28/7/2005 mang tên Ông Cao Sơn Hòa và bà Nguyễn Thị Hương Giang - Quyền sử dụng đất đã được ông Cao Sơn Hòa và bà Nguyễn Thị Hương Giang góp vốn cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phúc Thành theo Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất ngày 29/5/2007 đã được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Thanh Hóa xác nhận ngày 07/6/2007; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 065224, số vào sổ cấp GCN: CT 00482 do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 28/12/2011 mang tên Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phúc Thành).

(Chi tiết tài sản đấu giá theo: Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa).

Giá khởi điểm: 32.130.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, một trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

Tuy nhiên, hết thời hạn mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá không có người đăng ký tham gia đấu giá.

Căn cứ quy định của pháp luật, Chấp hành viên thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phúc Thành nội dung sau: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Thông báo này Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phúc Thành và Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sóng Đà có quyền thỏa thuận về mức giảm giá tài sản. Nếu các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá tài sản thì Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Vậy, Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa thông báo để Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phúc Thành được biết./

CHI CỤC THADS TP THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 1)

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Số nhà B5 Nơ 5 (nay là số nhà B5 Lõ 5) Khu ĐTM Định Công, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội. ĐT liên hệ: 0822267799.

Bên có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Địa chỉ: Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 11/04/2025 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An chi nhánh Hà Nội - Địa chỉ: Số nhà B5 Lõ 5 Khu ĐTM Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải tại BIDV – Chi nhánh Long Biên Hà Nội và BIDV – Chi nhánh Sở Giao Dịch 2 (sau đây gọi là “Khoản Nợ”), bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát sinh theo quy định tại các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh giữa các bên.

Khoản Nợ được bán theo nguyên trạng về dư nợ, tài sản bảo đảm, hồ sơ Khoản Nợ, tình trạng tranh chấp (nếu có), chất lượng Khoản Nợ và mọi vấn đề, yếu tố khác có liên quan đến Khoản Nợ tại thời điểm được đưa ra đấu giá.

Tổng dư nợ của Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải tính đến ngày 06/3/2025 như sau:

TT	Loại dư nợ	Chi nhánh Long Biên Hà Nội	Chi nhánh Sở Giao Dịch 2	Tổng dư nợ
1	Dư nợ gốc	357,295,636,832	784,079,076,589	1,141,374,713,421
2	Dư nợ lãi, phí	460,773,876,273	1,956,837,512,943	
Tổng cộng				3,098,212,226,364

Số tiền lãi, phí (nếu có) tiếp tục phát sinh kể từ ngày 07/3/2025 cho đến khi Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải thanh toán hết dư nợ gốc, dư nợ lãi và phí (nếu có).

Giá khởi điểm: 3.098.212.226.364 đồng. Tiến đặt trước: 10% Giá khởi điểm.

Địa điểm xem hồ sơ khoản nợ, xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các hồ sơ liên quan khác: tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội– Địa chỉ: B5 Lõ 5 Khu ĐTM Định công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 20/03/2025 và kết thúc lúc 17 giờ 00 phút ngày 08/04/2025 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Số nhà B5 Lõ 5 Khu ĐTM Định Công, P.Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội hoặc tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phục, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội hoặc tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đồng mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

Điều kiện: Khách hàng có nhu cầu và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN – CHI NHÁNH HÀ NỘI

- + Hàng rào bao quanh, xây dựng năm 2012, xây gạch chịu lực, có khối lượng 62,37m3;
 - + 01 cổng sắt xây dựng 2012 có diện tích 24m2;
 - + 01 sân gạch 60cm x 60cm xây dựng năm 2012.
4. Giá khởi điểm toàn bộ tài sản: 8.649.000.000 đồng. Bảng chữ (Tám tỷ, sáu trăm bốn mươi chín triệu đồng).
- “Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu tài sản trả cơ quan có thẩm quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật”.
5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 1.729.800.000 (Một tỷ, bảy trăm hai mươi chín triệu, tám trăm nghìn đồng).
6. Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký đấu giá: Từ ngày 20/03/2025 đến ngày 07/04/2025
7. Bước giá đấu giá tài sản: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)
8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/04/2025 (Trong giờ hành chính).
9. Thời gian, địa điểm công bố phiếu trả giá: 09 giờ 00 phút ngày 10/04/2025 tại Trụ sở Chi cục Thị hành án Dân sự thành phố Thái Nguyên. Địa chỉ: Khu dân cư số 6, tổ 11, phường Tân Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Thông tin chi tiết liên hệ: Chi nhánh Thái Nguyên - Công ty đấu giá Hợp danh Hùng Dũng, Tầng 2, tòa nhà HTD, số 279A đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. ĐT liên hệ: 0961.344.648

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN – CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÙNG DŨNG

và tại Chi nhánh Công ty tại tỉnh Bắc Ninh - Tầng 2, số 42 đường Lê Hồng Phong, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Hà Nội, ĐT: 0886.832.929.

- Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ.
 - Bước giá: 30.000.000 đồng/ bước giá.
 - Số tiền đặt trước: 1.100.000.000 đồng (Một tỷ một trăm triệu đồng).
- *Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày niêm yết về đấu giá tài sản đến đến 17h00' ngày 21/4/2025, khách hàng chuyển tiền vào số tài khoản: 8600889999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Hà Nội – Đơn vị thụ hưởng Công ty đấu giá Hợp danh Báo Phong. (Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo có về tài khoản Công ty chậm nhất vào lúc 17h00' ngày 21/4/2025).
- *Khách hàng đã mua hồ sơ tự liên hệ xem tài sản hoặc đăng ký xem tài sản, hồ sơ tài sản cùng Công ty các ngày 14/4/2025 & 15/4/2025 & 16/4/2025, xem tại địa chỉ bất động sản nêu trên.
- *Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 15h30' ngày 24/4/2025 tại Công ty đấu giá Hợp danh Báo Phong – Chi nhánh tại tỉnh Bắc Ninh – Tầng 2, Số 42, đường Lê Hồng Phong, Phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. (Trường hợp lượng người đăng ký tham gia đấu giá đông, Công ty có thể sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế).
- *Nguồn gốc tài sản: Là tài sản kê biên đảm bảo THA của Chi cục Thị hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Hà Nội. Lưu ý: Theo Khoản 5 Điều 101 Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014: “Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhân lại tài sản nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lệ đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá”.
- *Điều kiện tham gia mua tài sản đấu giá: Các đã nhân/ Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn và thực hiện đầy đủ nội quy, Quy chế đấu giá Công ty ban hành.
- Liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Báo Phong: Tầng 5 và 6, số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội, khách hàng trước khi đến mua hồ sơ vui lòng liên hệ ĐT: 0984 135 369 để được hướng dẫn chi tiết.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÁO PHONG

đất và quyền sở hữu nhà ở cho ông Lê Văn Phát ngày 05/5/2021 theo hồ sơ số 000627.CN.003 và các công trình khác xây dựng trên đất;

Diện tích đo đạc thực tế theo Mảnh trích đo địa chính số 1494 – 2024 do Công ty TNHH Đo đạc nhà đất Hùng Chí đo đạc ngày 30/7/2024, được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 06/8/2024).

2. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 1095, tờ bản đồ số 02, diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 321 m2 (diện tích đo đạc thực tế là 321m2 trong đó diện tích chi giới đường đỏ đường Phạm Văn Thành là 67,9m2, diện tích chi giới xây dựng đường Phạm Văn Thành là 101,7m2, diện tích phạm vi vùng phụ cận bảo vệ công trình thủy lợi là 111,9m2), loại đất ở đô thị, tọa lạc tại phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG 981608, số vào sổ cấp GCN: CS 03185 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường, tỉnh Long An cấp cho bà Trần Thị Phương Thảo vào ngày 16/3/2017 và cập nhật biến động chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Phát ngày 05/05/2021 theo hồ sơ số 001146.CN.002.

Diện tích đo đạc thực tế theo Mảnh trích đo địa chính số 1493 -2024 do Công ty TNHH Đo đạc nhà đất Hùng Chí đo đạc ngày 30/7/2024, được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 06/8/2024).

– Thời gian cưỡng chế: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 4 năm 2025.

– Địa điểm cưỡng chế: Tại vị trí có tài sản để kê biên, số 105 đường Phạm Văn Thành, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

– Dự trừ chi phí cưỡng chế: Ông Lê Văn Phát phải chịu chi phí cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản theo quy định pháp luật (kèm dự trừ chi phí cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản).

Yêu cầu ông Lê Văn Phát; đại diện người được thi hành án và những người liên quan có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên. Trường hợp vắng mặt phải ủy quyền cho người khác tham gia theo nội dung Thông báo này. Nếu vắng mặt và những người liên quan có tình trạng mặt hoặc không thực hiện việc ủy quyền hợp pháp thì việc cưỡng chế vẫn được tiến hành theo quy định của pháp luật./

CHI CỤC THADS TÂN AN, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO THI HÀNH ÁN

Thông báo cho các ông bà: Ông Phùng Văn Trường (Phung, Truong Van), cư trú tại: Số 314 N Mathilta St PGH PA 1522 USA; Bà Phùng Thị Thủy Mai (Phung Thi Thủy Mai), địa chỉ: 10 Hodin – Sydney (9/47 Cumberland, Str - Cabramatta - 2166 – NSW); Ông Phùng Chí Thanh, cư trú tại: Kuttgatter Str 11.12059 Berlin – Germany; Bà Phùng Thị Thủy Nga, cư trú tại: 333 Fairlane Dr Traverre City MI 49684. Những người thừa kế quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà Phùng Thị Thiên, cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đang cư trú trên diện tích đất tranh chấp. Thị hành Quyết định giám đốc thẩm số 28/2023/D5-GĐT ngày 20/7/2023 của TANDTC; Bản án số 1394/2019/D5-ST ngày 15/10/2019 của TANDTPHCM; CỤC trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã ban hành Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3974/QĐ-CTHADS ngày 31/8/2023 có nội dung (trích):

“...Cho thi hành đối với: Những người thừa kế quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà Phùng Thị Thiên, cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đang cư trú trên diện tích đất tranh chấp phải có nghĩa vụ cụ thể như sau:

Thảo đảo nhà và công trình kiến trúc theo các vị trí (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) nằm trên diện tích 1.257,1m2 và giao trả phần diện tích đất 1.257,1m2 là Khu 1 trên diện tích đất 1.348,5m2 thuộc một phần thửa 376, 378, 379 tờ bản đồ thứ 3, bộ địa chính xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh, nay thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Bản đồ hiện trạng vị trí số Hợp đồng 112535-1/ĐĐBĐ-VPTT ngày 18/11/2011 của Trung tâm đo đạc bản đồ – Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) cho ông Phùng Văn Đầu.

- Thảo đảo nhà và công trình kiến trúc theo các vị trí (1), (2) nằm trên diện tích 968,9m2 và giao trả toàn bộ diện tích 968,9m2 thuộc một phần thửa 375, 376 tờ bản đồ thứ 3, bộ địa chính xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh, nay thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Bản đồ hiện trạng vị trí số Hợp đồng 112535-2/ĐĐBĐ-VPTT ngày 18/11/2011 của Trung tâm đo đạc bản đồ – Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) cho ông Phùng Văn Đầu.

Việc thảo đảo và giao trả đất được thực hiện ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Người phải thi hành án có trách nhiệm tự người thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định này...”

CỤC THADS TP.HCM thông báo để ông bà có tên nêu trên thực hiện nghĩa vụ của mình theo đúng nội dung các văn bản nêu trên.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội. Đ/C: Tầng 2, số 2 ngách 2 ngõ 6 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thị hành án dân sự quận Hoàng Mai, địa chỉ: Số 1 ngõ 4 phố Bùi Huy Bích, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Tài sản: Căn hộ chung cư số 1403H1, diện tích sàn 90,4m2, Tòa nhà HUD3 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV389509 do Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 26/3/2020 cho bà Trần Thị Anh Minh và ông Trần Văn Hiếu đã thế chấp theo hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán số 01/19/HĐTC/4423946 ngày 14/5/2019, đăng kí thế chấp ngày 14/5/2019 tại Trung tâm Đăng kí giao dịch tài sản tại Hà Nội.

1. Giá khởi điểm: 5.388.608.400 đồng. Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế, phí khác... theo quy định của pháp luật do người mua chịu. Tiến đặt trước: 1.075.000.000 đồng.

2. Thời hạn, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng kí tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00, ngày 20/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/04/2025 (trong giờ HC trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ); Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – CN Hà Nội: Tầng 2, số 2 ngách 2 (N14) ngõ 6, Tôn Thất Tùng, P.Trung Tự, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội; Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

3. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 9/4/2025 đến 11/04/2025 tại địa chỉ của tài sản (trong giờ hành chính).

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00, ngày 20/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/04/2025.

5. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 25/4/2025 tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Tầng 2, số 2 ngách 2 ngõ 6 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. ĐT: 024.62598201. Kinh môi KH không thuộc quy định khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đến địa điểm bán, nhận hồ sơ để đăng ký tham gia đấu giá. Điện thoại: 024.62598201.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LAM SON SÀI GÒN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

THÔNG BÁO

Xử lý, đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay (lần 01)

1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát, địa chỉ trụ sở chính: số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 15, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình – đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, địa chỉ: tổ 01, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá: 02 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, gồm:

3.1. Tài sản 1: QSD 1605, 1 m2 đất và tài sản gắn với đất, gồm cây xăng của họ ông Đình Đức Hoàn, địa chỉ của tài sản: xóm Dụ Đồi, xã Mông Hóa, TP. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình (chi tiết tài sản tham khảo trong Hồ sơ đấu giá).

3.2. Tài sản 2: QSD 555,2 m2 đất và tài sản gắn liền với đất, gồm nhà ở riêng lẻ, cấp VI của bà Trần Thị Đức, địa chỉ của tài sản: xóm Dụ Đồi, xã Mông Hóa, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình (chi tiết tài sản tham khảo trong Hồ sơ đấu giá).

4. Tổng giá giá khởi điểm của 02 tài sản (lần 01): 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: năm mươi tỷ đồng).

5. Tiền đặt trước: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng).

6. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

THÔNG BÁO

Đấu giá tài sản thanh lý 06 cây xăng các loại (lần 6)

1. Tổ chức hành nghề đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát, địa chỉ trụ sở chính: số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 15, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình – đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

2. Người có tài sản đấu giá: Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình, địa chỉ: Tổ 01, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá: 06 cây xăng trên tuyến đường 12B và Quốc lộ 21 thuộc địa phận các huyện: Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy, Lương Sơn do Sở Giao thông vận tải quản lý, gồm:

3.1. Cây số 1 (Cây gạo): Tại lý trình Km 3+200 (P) phía bên phải tuyến đường 12B thuộc địa phận xã Thủ Phong, huyện Cao Phong; về khối lượng gỗ là 2,41 m³.

3.2. Cây số 2 (Cây xà cừ): Tại lý trình Km 15+180 (T) phía bên trái tuyến đường 12B thuộc địa phận xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi; về khối lượng gỗ, cùi là 4,64m³ gỗ và 4,84 Ster cùi.

3.3. Cây số 3 (Cây xà cừ): Tại lý trình Km 67+810 (P) phía bên phải tuyến Quốc lộ 21 thuộc địa phận thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy; về khối lượng gỗ, cùi ước tính khoảng 6,19m³ gỗ và 3 Ster cùi.

3.4. Cây số 4 (Cây xà cừ): Tại lý trình Km 67+260 (P) phía bên phải tuyến Quốc lộ 21 thuộc địa phận xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn; về khối lượng gỗ, cùi ước tính khoảng 4,39m³ gỗ và 07 Ster cùi.

3.5. Cây số 5 (Cây xà cừ): Tại lý trình Km 67+295 (T) phía bên trái tuyến Quốc lộ 21 thuộc địa phận xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn; về khối lượng gỗ, cùi ước tính khoảng 2,82m³ gỗ và 07 Ster cùi.

THÔNG BÁO THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

Xử lý, đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay (lần 11)

1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát, địa chỉ trụ sở chính: số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 15, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình – đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình, địa chỉ trụ sở chính: số 994, Đường Chu Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá tài sản (khách hàng): tổ chức doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để được đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

4. Tài sản đấu giá: Toàn bộ tài sản gắn liền với đất và các công trình phụ trợ khác thuộc Trung tâm văn hóa thể thao với chơi giải trí và giao dịch miễn non Sao Mai Hòa Bình của Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông Thành Bình; địa chỉ tài sản: phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (chi tiết tài sản tham khảo trong Hồ sơ đấu giá).

5. Tổng giá khởi điểm (lần 11): 40.113.000.000 đồng (bốn mươi tỷ, một trăm mười ba triệu đồng).

6. Tiền đặt trước: 8.000.000.000 đồng (tám tỷ đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

THÔNG BÁO

3.6. Cây số 6 (Cây xà cừ): Tại lý trình Km 67+300 (T) phía bên trái tuyến Quốc lộ 21 thuộc địa phận xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn; về khối lượng gỗ, cùi ước tính khoảng 2,30m³ gỗ và 05 Ster cùi. (chi tiết tài sản tham khảo trong Hồ sơ đấu giá)

4. Giá khởi điểm: 61.180.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi một triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

5. Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng).

6. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 26/3/2025 đến ngày 28/3/2025, tại địa chỉ lý trình trên tuyến Quốc lộ thuộc địa phận các xã của từng cây xăng nơi có tài sản nêu trên.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá: từ 08 giờ 00 phút ngày 26/3/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 08/4/2025 tại trụ sở Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát.

9. Thời gian và phương thức nộp tiền đặt trước: từ 08 giờ 00 phút ngày 26/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/4/2025; chuyển khoản vào tài khoản số tài khoản: 4551000.9988889; mở tài ngân hàng Thương mại có phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: từ 09 giờ ngày 11/4/2025; địa điểm: tại trụ sở văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá bằng bộ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (ĐT: 0915.068.609) và Agribank - Chi nhánh Kỳ Sơn, Hòa Bình./.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẦU TƯ THÀNH PHÁT

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẦU TƯ THÀNH PHÁT

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẦU TƯ THÀNH PHÁT

CAO TỐC BIÊN HÒA - VỮNG TÀU QUA TP BIÊN HÒA (ĐỒNG NAI):

Gần 84% diện tích mặt bằng đã bàn giao

Sau gần một tháng tuyên truyền, vận động, khoảng 1.000 hộ dân đã bàn giao mặt bằng với diện tích gần 50ha, đạt gần 84% diện tích cần thu hồi để thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Cụ thể, đến nay đã có gần 1.000 hộ dân bàn giao mặt bằng với diện tích hơn 49,8ha, đạt gần 84% diện tích cần thu hồi để thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn TP Biên Hòa. Trong đó, phường Phước Tân có 608 hộ đã bàn giao với diện tích gần 28,5ha; phường Tam Phước có 355 hộ đã bàn giao với diện tích 21,4ha. Diện tích chưa bàn giao mặt bằng còn lại hơn 9,6ha.

Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang phối hợp UBND Biên Hòa cùng các phường Phước Tân và Tam Phước tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để tiến hành cưỡng chế thu hồi đất với 431 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Trong đó, 86 trường hợp không đủ điều kiện cấp đất tái định cư; 98 trường hợp xây nhà trên đất người khác không đủ điều kiện xét mua nhà ở xã hội; và 247 trường hợp mua bán bằng



● Nhiều hộ dân có đất nằm trong vùng dự án đồng thuận di dời đồ đạc, nhà cửa giao mặt bằng cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. (Ảnh: Thiên Phúc)

giấy tay, tạo lập tài sản trên đất người khác.

Trong những ngày gần đây, nhiều hộ dân trong phạm vi dự án đã tự tháo dỡ nhà cửa, công trình; khi tháo dỡ, được hưởng chính sách di chuyển chỗ ở. Ngoài ra, nhà thầu thi công cao tốc đã huy động máy móc, nhân lực hỗ trợ việc tháo dỡ. Hiện vẫn còn một số trường hợp có thắc mắc, kiến nghị về vấn đề tái định cư và chưa đồng ý di dời. Cơ quan chức năng TP Biên Hòa đang khẩn trương rà soát lại hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của người dân. Trong trường hợp có thiếu sót trong công tác thu hồi đất, cơ quan chuyên môn sẽ nhanh chóng điều chỉnh để bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Với những trường hợp đã thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng vẫn không di dời, sắp tới cơ quan chức năng Biên Hòa sẽ tiến hành cưỡng chế.

Việc này nhằm đáp ứng công tác thu hồi đất để thực hiện dự án, phục vụ tiến độ thi công, khắc phục những chậm trễ trong việc giải phóng mặt bằng (GPMB).

Bên cạnh công tác GPMB, tiến độ thi công của dự án cũng đang gặp một số khó khăn. Ông Ngô Thế Ân, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Đồng Nai cho biết: Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến nay mới đạt 22% sản lượng, chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do trước đây gặp vướng mắc trong công tác GPMB. Những ngày qua, chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Vì vậy, Ban Quản lý dự án đã yêu cầu các nhà thầu tăng cường thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuy nhiên, theo ông Ân, một số nhà thầu vẫn chậm huy động

nhân lực, thiết bị, thậm chí có biểu hiện chây ì dù đã được nhắc nhở nhiều lần. "Ban Quản lý dự án đang nhắc nhở 4 nhà thầu chậm tiến độ gồm TCty Xây dựng số 1 (CC1), Cty Trung Nam, Cty 479 Hòa Bình và Cty Hải Đăng. Chúng tôi yêu cầu các nhà thầu còn lại phải thực hiện theo tinh thần 3 ca, 4 kíp, tranh thủ thời tiết mùa khô để bù lại tiến độ đã chậm. Sau ngày 20/3, nhà thầu nào không khắc phục sẽ bị cảnh cáo và xử lý theo hợp đồng", ông Ân nhấn mạnh.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đã nhiều lần kiểm tra đột xuất công trường. Trong đợt kiểm tra gần nhất vào ngày 4/3, Đoàn công tác ghi nhận một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ, số lượng thiết bị và nhân lực còn hạn chế.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng tại khu vực Đông Nam Bộ. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 53,7km, đi qua tỉnh Đồng Nai (34km) và Bà Rịa - Vũng Tàu (19,7km). Đặc biệt, đoạn cao tốc qua Biên Hòa dù chỉ dài hơn 6km nhưng có trên 1.500 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có hàng trăm trường hợp mua bán đất đai bằng giấy viết tay, xây nhà trên đất người khác, không đủ điều kiện xét tái định cư. Đây là nguyên nhân chính gây khó khăn trong công tác GPMB. **THIÊN PHÚC**

Nghệ An chấn chỉnh hoạt động quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh

Sở Y tế Nghệ An vừa ban hành Công văn về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn.

Theo đó, trong thời gian qua, Sở ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ KCB. Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát, vẫn còn tình trạng cơ sở y tế (CSYT) thực hiện quảng cáo dịch vụ KCB mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung; thiếu nội dung, không đúng nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở KCB trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ KCB theo Thông tư 09/2015/TT-BYT và hướng dẫn thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ KCB thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; khẩn trương tiến hành rà soát các dịch vụ KCB đang tiến hành quảng cáo, hoàn thiện thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

Sở Y tế giao Thanh tra Sở, Phòng Nghiệp vụ y triển khai rà soát, tham mưu thành lập các đoàn thanh, kiểm tra về việc tuân thủ quy định quảng cáo các dịch vụ KCB của các cơ sở KCB trên địa bàn. Nếu phát hiện các cơ sở KCB không tuân thủ các quy định hiện hành, đề nghị lập biên bản, xử phạt vi phạm theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP. **NGÔ TOÀN**

TP Huế: Dự án đường Lâm Hoàng ngưng thi công vì vướng mặt bằng

Dự án đường Lâm Hoàng (quận Thuận Hóa, TP Huế) nối dài với tổng mức đầu tư hơn 53 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước phải ngưng thi công từ cuối 2024 đến nay do chưa có mặt bằng.

Năm 2022, dự án trên được triển khai thi công, có điểm đầu giao đường Phạm Văn Đồng, điểm cuối giao đường bê tông dọc sông Như Ý, tổng chiều dài 231m, tổng mức đầu tư hơn 53 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế làm chủ đầu tư. Dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông và tạo cảnh quan khu vực, phục vụ dân sinh, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Ghi nhận tại hiện trường thi

công cho thấy, hệ thống công thi công đang dở, thậm chí nhựa đường mới chỉ thực hiện đầu tuyến. Mặt bằng thi công gần như không có khiến công trình đang bị ngưng trệ.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết, khối lượng thi công công trình đến nay mới chỉ thực hiện ở khu vực có mặt bằng thi công đoạn dài 70m phía đầu tuyến, gồm đắp bột đá, đắp đất k98, lắp công thoát nước dọc, bê tông nhựa 680m²... với giá trị thực hiện khoảng 680 triệu đồng.

Sau khi có kết quả đấu thầu, chỉ định thầu, Ban đã hợp đồng với các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công đáp ứng đúng tiến độ. Hiện có 12 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án,



● Công tác GPMB để thi công đường Lâm Hoàng nối dài còn chậm, buộc công trình ngừng thi công. (Ảnh: Thủy Nhung)

đến nay UBND phường Võ Dạ đã xác nhận và gửi Phòng TN&MT quận thẩm định nguồn gốc sử dụng đất cho 11/12 hộ dân. Vốn bố trí cho dự án đến nay hơn 3,8 tỷ đồng, đã giải ngân 3,8 tỷ đồng.

"Chủ đầu tư kiến nghị các cơ quan liên quan đẩy nhanh quá trình thẩm định nguồn gốc đất, trình UBND quận phê duyệt giá

trị bồi thường hỗ trợ, tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng nhằm sớm có mặt bằng triển khai thi công, tái khởi động lại dự án", ông Cường nói.

Ngoài dự án đường Lâm Hoàng nối dài, trên địa bàn TP Huế còn một số dự án triển khai chậm tiến độ do vướng mặt bằng. Như dự án đường đi bộ Nam sông Hương - cầu Dã Viên -

Huyện Trần Công Chúa (quận Thuận Hóa) đầu tư hơn 221 tỷ đồng, được phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 5/2020, nhưng đến cuối 2024 mới triển khai xây dựng. Hay dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An (quận Thuận Hóa) giai đoạn 1 đầu tư 2.400 tỷ đồng, do một số hộ bàn giao nằm xen kẽ và bị vướng các hộ đầu tuyến chưa bàn giao nên chưa thể triển khai thi công phần đường.

Mới đây, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu cùng Đoàn công tác đã có buổi kiểm tra, đôn đốc công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Ông Lưu yêu cầu cơ quan, ban ngành liên quan cần chủ động, kịp thời xin ý kiến về các cơ chế, chính sách, giải quyết thấu đáo cho người dân, đáp ứng kịp tiến độ cho công tác GPMB.

THUỖ NHUNG

Pháp luật VIỆT NAM

● Tổng Biên tập:
TS VŨ HOÀI NAM

● Phó Tổng Biên tập:
HÀ ANH BÌNH
TRẦN NGỌC HÀ
VŨ HỒNG THÚY

● **TÒA SOẠN:** Số 42 Ngô 29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
*ĐT: (024) 37245180
* Fax: (024) 37245178
* Email: baoplvn2014@gmail.com.

● **GPXB** số 180/GP-BTTTT ngày 05/07/2024 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

● **Thiết kế mỹ thuật tại Tòa soạn.**

● In tại Cty TNHH MTV In báo Hà Nội Mới; Cty In Ba Đình.

● **Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh (thuộc vùng Đông Nam Bộ):** 200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
*ĐT: 0903941211 * Email: phuonghoa@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại tỉnh Lào Cai (thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc):** 581 Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
*ĐT: 0914433388 * Email: dieuphamplvn@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại TP Hải Phòng (thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng):** 10A Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
*ĐT: 0973465555 * Email: vanphongplvn@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng (thuộc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung):** Phòng 203, tầng 2, số 01 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
*ĐT: 0903029099 * Email: quangtam07@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại tỉnh Gia Lai (thuộc vùng Tây Nguyên):** 92 Hoàng Văn Thu, Pleiku, Gia Lai.
*ĐT: 0914876019 * Email: longbc07@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại TP Cần Thơ (thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long):** 109 Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
*ĐT: 0913601551 * Email: tranphongtranplvn@gmail.com

Liên hệ thông tin - quảng cáo:
Nguyễn Sinh Hùng - ĐT: 0349610152

MÃ ĐẶT BẢO: B51

Giá: 7.300Đ
(BẢY NGHÌN BA TRĂM ĐỒNG)